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รายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี ๒๕๖3 

วันศุกร์ ท่ี  21  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖23 
เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก 

 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายศักดิ์ชาย  สายจะโปะ ประธานสภาเทศบาล ศักดิ์ชาย  สายจะโปะ 
2 นางนิภาวรรณ  อรุณเรื่อ รองประธานสภาเทศบาล นิภาวรรณ  อรุณเรื่อ 
3 นายดุสิต  กายเมืองปัก สมาชิกสภาเทศบาล ดุสิต  กายเมืองปัก 
4 นายสุพรรณ  เขียนเมืองปัก สมาชิกสภาเทศบาล สุพรรณ  เขียนเมืองปัก 
5 นายจิรพงษ์  วรธงไชย สมาชิกสภาเทศบาล จิรพงษ์  วรธงไชย 
6 นายปณิธาน  ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ปณิธาน ศิลปสิทธิ์ 
7 นางมัลลิกา   สัตยานุชิต สมาชิกสภาเทศบาล มัลลิกา   สัตยานุชิต 
8 นายพิเชษฐ์  คงชุบ สมาชิกสภาเทศบาล พิเชษฐ์  คงชุบ 
9 นายธนกฤต  จิตตเสถียร สมาชิกสภาเทศบาล ธนกฤต  จิตตเสถียร 

10 นายสำเริง   กำเนิดเมือง สมาชิกสภาเทศบาล สำเริง   กำเนิดเมือง 
11 นายบุญเลิศ  แก้ววิเศษ สมาชิกสภาเทศบาล บุญเลิศ  แก้ววิเศษ 
12 นางลำใย  อินทวัฒน์วงษา สมาชิกสภาเทศบาล ลำใย  อินทวัฒน์วงษา 
13 นายสุวัฒน์  รัตนชัย สมาชิกสภาเทศบาล สุวัฒน์  รัตนชัย 
14 นายวีระพัฒน์  วราอัศวปติ สมาชิกสภาเทศบาล วีระพัฒน์  วราอัศวปติ 
15 นางปนัฏดา  ศรีโสภา เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล ปนัฏดา  ศรีโสภา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายมงคล  ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรี มงคล  ประยูรหงษ์ 
2 นายสุพจน์  จิระพัฒน์พงศ์ รองนายกเทศมนตรี สุพจน์  จิระพัฒน์พงศ์ 
3 นายศักดิ์เกษม  สัตยานุชิต รองนายกเทศมนตรี ศักดิ์เกษม  สัตยานุชิต 
4 นายวิชิต  โชติเมืองปัก ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี วิชิต  โชติเมืองปัก 
5 นาวาอากาศตรีนิรัตน์  ฉิมณรงค์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นิรัตน์  ฉิมณรงค์ 
6 นายจิระวุฒิ์  สิริกุลธวัช รองปลัดเทศบาล จิระวุฒิ์  สิริกุลธวัช 
7 นางบุษฎี  วงษ์สมโภช ผู้อำนวยการกองคลัง บุษฎี  วงษ์สมโภช 
8 จ.ส.อ.มงคล  ชุ่มวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม มงคล  ชุ่มวงศ์ 
9 นางสรุตา  กาบสันเทียะ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน สรุตา  กาบสันเทียะ 

10 นายชวดล  มันสามุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ชวดล  มันสามุข 
11 นางสาวผ่องศรี  อาจเห้ียม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผ่องศรี  อาจเห้ียม 
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ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
12 นายอนันต์  พรดอน ผู้ช่วยช่างงานศิลป์ อนันต์  พรดอน 
13 นายชิษณุพงศ์  นาคประภัสสร พนักงานเทศกิจ ชิษณุพงศ์  นาคประภัสสร 
14 นางสาวศิวพร  เกิดมงคล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ศิวพร  เกิดมงคล 
15 นางชัชชญา   แก้วหล้า เจ้าพนักงานทะเบียน ชัชชญา   แก้วหล้า 
16 พ.จ.อ.จักร์กฤษณ์  สุขเกษม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ จักร์กฤษณ์  สุขเกษม 
17 นางวิชาดา  จ้อยจะโปะ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ วิชาดา  จ้อยจะโปะ 

 
เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๐.00  นาฬิกา 

ในการประชุมสภาเทศบาลเมื องเมืองปัก สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3   เมื่อวันศุกร์ ท่ี  21  สิงหาคม  ๒๕๖3  มีสมาชิกสภา
เทศบาลมาประชุม  ๑4  คน  ผู้ร่วมประชุม  18  คน  รวมท้ังส้ิน 32  คน  
และได้ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

ครับก็กราบสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน
เลขาสภา  ท่านผอ.กอง และก็หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีเข้าร่วม
ประชุมในวันนี้นะครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  
ประจำปี ๒๕๖3  นะครับ มีท้ังหมด  28 ระเบียบวาระการประชุมด้วยกันนะ
ครับ    

 
ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  เข้าระเบียบวาระการประชุมท่ี ๑ เลยละกันนะครับ เรื่องประธานแจ้ง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ให้ท่ีประชุมทราบนะครับ  เรื่องแรกแจ้งประกาศสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก 
    เรื่อง  ขอขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3
    ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖3  ด้วยเทศบาลเมืองเมืองปัก กำหนดสมัยประชุมสภา
    เทศบาลฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 พ.ศ.2563  ระหว่างวัน ท่ี 27  กรกฎาคม  

    2563  ถึง วันที่ 25  สิงหาคม  2563  มีกำหนด 30 วัน แต่เนื่องจากเทศบาล
    เมืองเมืองปัก  มีความจำเป็นท่ีจะให้สภาพิจารณา เรื่อง การยกร่างเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
    พ.ศ. 2535 จำนวน  10  เรื่อง  และเรื่องอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง กับการบริหารงาน
    ของเทศบาลเมืองเมืองปัก  ซึ่งเทศบาลเมืองเมืองปักไม่สามารถดำเนินการให้
    แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ. 
    2563  จึงขอขยายระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  ส มัยท่ี 3 
    ประจำปี พ.ศ. 2563   ออกไปอีก  15  วัน  ต้ังแต่วันท่ี  26  สิงหาคม  
    2563  ถึงวันท่ี  9  กันยายน  2563 นั้น 
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    เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองเมืองปัก  นายอำเภอปักธงชัย  
    พิจารณาอาศัยอำนาจตามคำส่ังจังหวัดนครราชสีมา ท่ี ๗๗๑๐/๒๕๕๘  ลงวันท่ี  
    ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่า
    ราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและนายอำเภอ 
    ปฏิบัติราชการแทน และแก้ไขเพิ่มเติม  จึงอนุญาตให้สภาเทศบาลเมืองเมืองปัก  
    ขยายระยะเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 
    ประจำปี พ.ศ. 2563   ออกไปอีก  15  วัน  ต้ังแต่วันท่ี  26  สิงหาคม  
    2563  ถึงวันท่ี  9  กันยายน  2563 

     เรื่องท่ีสองแนะนำข้าราชการใหม่ท่ีได้รับแต่งต้ังจำนวน 6 ท่าน ครับ 
    1. นายชวดล  มันสามุข    ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   
    มาจาก  เทศบาลตำบลห้วยทับทัน  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

    2. นางสรุตา  กาบสันเทียะ   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน   
    มาจาก  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองเมืองปัก  อำเภอปักธงชัย   
    จังหวัดนครราชสีมา 

    3. นางสาวศิวพร  เกิดมงคล    ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม 
    และสวัสดิการสังคม  มาจาก  เทศบาลตำบลนกออก  อำเภอปักธงชัย   
    จังหวัดนครราชสีมา 

    4. พ.จ.อ.จักร์กฤษณ์  สุขเกษม ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายป้องกัน 
    และรักษาความสงบ  มาจาก  เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ  อำเภอวังน้ำเขียว   
    จังหวัดนครราชสีมา 

    5. นางวิชาดา  จ้อยจะโปะ    ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ   
    มาจาก  องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

    6. นางชัชชญา   แก้วหล้า     ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานทะเบียน   
    มาจาก  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  
 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒    การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก 
 

๒.๑  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจำปี ๒๕๖3 
       เมื่อวันศุกร์ ท่ี  15  พฤษภาคม  ๒๕๖3 
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นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  เข้าระเบียบวาระท่ี ๒ เลยนะครับ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2   ประจำปี 2563  เมื่อวัน ศุกร์ท่ี  15  
    พฤษภาคม  ๒๕๖3  ตามท่ีเอกสารท่ีได้แจกให้ท่านสมาชิกนะครับ  มีสมาชิก
    ท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมไม่ถูกต้อง จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมมีไหมครับ 
   
ที่ประชุม    ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเพิ่มเติม 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติสภาเลยนะครับ  ตอนนี้มีสมาชิกท้ังหมด 13 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  นะครับ  เด๋ียวผมขอมติสภาเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีมติ

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก สมัยสามัญ  สมัย
ท่ี 2   ประจำปี ๒๕๖3  เมื่อวันท่ี 15  พฤษภาคม  ๒๕๖3 โปรดยกมือครับ 

 
ท่ีนางปนัฏดา  ศรีโสภา   ตรวจนับองค์ประชุม  สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  13  ท่าน   
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล  
 
มติทีป่ระชุม    รับรองเป็นเอกฉันท์  

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง  ญัตตินายกเทศมนตรี เร่ือง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ก็จะเป็นระเบียบวาระท่ี ๓ เลย  เรื่อง ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมือง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ปัก  เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ขอเชิญท่านผู้บริหาร  ครับ 
 
นายมงคล  ประยูรหงษ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก 
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก   บัดนี้  ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองปัก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปักอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น   
ในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองปัก จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปักได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ดังต่อไปนี้ 

  1.  สถานะการคลัง  
    1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ วันท่ี 13 สิงหาคม  พ.ศ.2563  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงนิ ดังนี ้

     1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 164,187,816.42 บาท 
     1.1.2 เงินสะสม จำนวน 107,362,553.19 บาท 
     1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 28,973,563.22 บาท 
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1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย 
จำนวน 2 โครงการ รวม 8,256,600.00 บาท 
1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 23 
โครงการ  รวม 29,188,101.64 บาท 

 1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 17,079,079.71 บาท 
  2.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 
  พ.ศ.2563 

  (1) รายรับจริง จำนวน 96,484,248.06 บาท ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร   จำนวน  3,383,463.86 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  จำนวน  3,481,366.50  บาท  
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จำนวน   2,377,795.86 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จำนวน    0.00  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จำนวน   2,558,460.30 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน  จำนวน               0.00  บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร  จำนวน  41,968,580.54 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  จำนวน  42,714,581.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   
 จำนวน 54,198.00 บาท 
  (3) รายจ่ายจริง จำนวน  67,576,195.18  บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง    จำนวน  23,668,380.14 บาท 
 งบบุคลากร   จำนวน  23,573,250.17 บาท 
 งบดำเนินงาน        จำนวน  14,047,348.87 บาท 
 งบลงทุน   จำนวน  1,005,970.00 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น    จำนวน              0.00  บาท 
 งบเงินอุดหนุน   จำนวน  5,281,246.00 บาท 
  (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
 จำนวน 54,185.00 บาท 
  (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 863,776.75 บาท 
  (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
  (7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท  

   
     หลักการ 

    งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน   ยอดรวม  118,618,150  บาท 
    แยกรายละเอียดดังนี้ 
    1. ด้านบริหารงานท่ัวไป      
         1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  ยอดรวม   34,460,200   บาท 
         1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม    4,461,050  บาท 
    2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     2.1  แผนงานการศึกษา  ยอดรวม   13,970,560  บาท 
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     2.2  แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม   10,520,580  บาท 
     2.3  แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม   11,836,540  บาท 
     2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     
         ยอดรวม     8,859,420  บาท 
     2.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
         ยอดรวม     1,410,000  บาท 
    3. ด้านการเศรษฐกิจ 

    3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        ยอดรวม  1,000,000  บาท 

    4. ด้านการดำเนินงานอื่น 
     4.1  แผนงานงบกลาง  ยอดรวม   32,099,800  บาท 

     
   เหตุผล 

 
     โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
    2564   อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนท่ี 
    5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
    เมืองเมืองปักและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
    ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2564 
    ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2563  เป็นต้นไป 
    ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เป็นจำนวนรวม
    ท้ังส้ิน  118,618,150 บาท   
    ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
    และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เป็นจำนวนรวมท้ังส้ิน 118,618,150 บาท โดย
    แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
     1. ด้านบริหารงานท่ัวไป     
             1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  ยอดรวม   34,460,200  บาท 
          1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
           ยอดรวม     4,461,050  บาท 
     2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
          2.1  แผนงานการศึกษา ยอดรวม   13,970,560  บาท 
          2.2  แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม   10,520,580  บาท 
          2.3  แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม   11,836,540  บาท 
          2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
         ยอดรวม     8,859,420  บาท 
          2.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
         ยอดรวม     1,410,000  บาท 
     3. ด้านการเศรษฐกิจ 
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         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
         ยอดรวม     1,000,000  บาท 
     4. ด้านการดำเนินงานอื่น 
          4.1  แผนงานงบกลาง ยอดรวม   32,099,800  บาท 
 
    ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งส้ิน  
    0   บาท 
    ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับ
    อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง 
    ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

 ลงช่ือ   นายมงคล  ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก 
   ซึ่งเทศบาลเมืองเมืองปักได้ประมาณการรายรับท้ังส้ิน 118,618,150  บาท 

    เพื่อโปรดพิจารณา  
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ครับ ท่านนายกเทศมนตรีฯ  ได้แถลงหลักการและเหตุผลให้สภาทราบ
ประธานสภาเทศบาลฯ  แล้วในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖4  (วาระท่ี ๑)  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงระเบียบให้ท่ี 
ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบครับ 
 

นางปนัฏดา  ศรีโสภา   กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร และท่าน
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมการประชุมสภาทุกท่านค่ะ ใน 

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4  (วาระท่ี ๑) นั้น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 
๔๕ กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น 

ข้อ ๔๗  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ ท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย  ห้าม
ไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  จึง
เรียนมาเพื่อโปรดทราบค่ะ 

นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ขอบคุณทางฝ่ายเลขานุการสภาฯครับท่ีได้ช้ีแจงระเบียบเกี่ยวกับการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   
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(วาระท่ี  ๑)  ให้ท่ีประชุมสภาทราบ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในร่างเทศ
บัญญัติฯ ตามท่ีคณะผู้บริหารได้มีการแถลงหลักการและเหตุผลหรือจะอภิปราย
เนื้อหาในร่างเทศบัญญัติหรือไม่ครับ  เชิญท่านพิเชษฐ์ ฯ ครับ 

 
นายพิเชษฐ์  คงชุบ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ท่านสมาชิกเทศบาลเมืองเมืองปัก
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ท่านประธานสภาฯ ครับ  ผมอยากจะขอสอบถามในส่วนของตัว
    เพิ่มเติม  ท่ีเราได้รับมีโครงการเกี่ยวกับสถานธนานุบาล  แล้วก็สถานีบริการ
    จอดรถโดยสารประจำทาง  แล้วก็เป็นการปรับปรุงผิวจราจรสาย 304 เอ 
    พร้อมกับสร้างศูนย์ดิจิทัลเทศบาลเมืองเมืองปัก  ตัวนี้ท่ีจะเข้าปีงบประมาณ 
    2564 ตัวนี้ผมอยากจะให้ทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนให้เพื่อนสมาชิกได้รับ
    ทราบ  เพราะว่าตัวนี้รู้สึกจะเป็นโครงการท่ีเพิ่มเติมเข้ามาในเบื้องต้น  ขอ
    อนุญาตทราบเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละหัวข้อท่ีผมได้นำเรียน
    ท่านประธานฯ เพื่อท่ีจะให้สมาชิกได้มีความเข้าใจครับ  ขอบคุณครับ 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ขอบคุณท่านพิเชษฐ์ ฯ เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายมงคล  ประยูรหงษ์   กราบเรียนท่านประธาน ฯ และท่านสมาชิกนะครับ เรื่องงบประมาณท่ี
นายกเทศมนตรี   เสนอเพิ่มเติมนะครับ คืองบประมาณสร้างโรงรับจำนำ กับ บ.ข.ส. ในพื้นท่ี
    สาธารณะนะครับ  ข้างกับไปรษณีย์ มีเนื้อท่ีขนาด 1 ไร่ 3 งาน  เราจะขอสร้าง
    สถานธนานุบาล  จริงๆสถานธนานุบาลเราเคยขอหลายครั้งแล้ว  แต่พื้นท่ีไม่จบ
    สักที ครั้งนี้ เรามั่นใจว่าพื้นท่ีตรงนี้เราคงดำเนินการจัดการให้เรียบร้อยได้  
    เพราะว่าพื้นท่ีแปลงนี้เราต่อสู้กันมายาวนาน  ประมาณสัก 10 ปีมาแล้ว  คือ
    เทศบาลอะลุ่มอล่วยมากไปเขาก็ขอประวิง  เราก็ยอมให้ทุกครั้ง  พอประวิงทีนึง
    เขาก็ไปฟ้องทีนึง  จริงๆถ้าเรารื้อเลยก็ได้  แต่เราถือว่าคนปักธงชัยเหมือนกัน  ก็
    ยอมให้เขาขอทุกครั้ง  แต่ครั้งนี้คงขอไม่ได้แล้ว  เพราะว่ามันผ่านมายาวนาน
    มากแล้ว  สู้กันในศาลเราชนะทุกครั้ง  ศาลช้ันต้นตัดสินให้เขาคืนพื้นท่ีตรงนี้  
    และตัดสินให้คุณสำรวยฯ จำคุกด้วย  เพราะว่าบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะ  เขา
    อุทรณ์  ศาลอุทรณ์ยืนตามศาลช้ันต้น  แล้วเขายื่นฎีกา  ศาลฎีกายกฟ้อง  รอบ
    แรก  รอบสองเขาเอาลูกเขามาฟ้องว่าท่ีดินคนละแปลง ศาลก็ยกฟ้อง รอบท่ี
    สาม เขาฟ้อง เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีไปเป็นพยานทุกคนก็มีท่ีดิน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน 
    รอบท่ีส่ี ก็เอาลูกเขามาฟ้องอีกครั้งหนึ่ง  ว่าท่ีดินเฉพาะบ้านท่ีเขาอยู่เป็นของเขา  
    โดยได้รับเอกสารสิทธิ์จากเทศบาลเมืองเมืองปักอนุมัติให้เขาก่อสร้างได้  อันนี้ก็
    ยกฟ้องอีก  รอบท่ีห้า รอบท่ีหก ก็ฟ้องมาอีกรอบนึง ครั้งสุดท้ายเราก็ประวิง
    เวลาให้ทุกครั้ง ท้ังหมด ผ่านกระบวนการศาลมาหกศาล ครั้งสุดท้าย เมื่อไม่กี่
    วันมานี้ไปร้องอีก ร้อง ป.ป.ช. ว่าเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลรังแกเขา ร้องให้ตำรวจ
    ดำเนินคดีแล้วก็จบไปแล้ว ตำรวจสรุปคดีไปว่าคดีไม่มีมูล  เพราะเราเอาคำ
    พิพากษาของศาลไปให้ตำรวจดู  ก็คิดว่าคงจบแล้วมั้ง ผมเลยมั่นใจว่าครั้งนี้จบ
    แน่  ถามว่าจะได้สร้างมั้ยผมมั่นใจว่าเท่ียวนี้จะต้องสำเร็จ ผมไม่ยอมถอย 
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    เพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์ เพราะเรื่องมันจบไปนานแล้ว เพียงแต่เราอะลุ้มอล่วย ให้
    ทุกครั้งไม่อยากจะรุนแรง  แต่ครั้งนี้ถ้ายืดเย้ือไปจะมาบอกว่าเทศบาลไม่มีน้ำยา
    มั้ง  ก็คงจะมีน้ำยาสู้ต่อไปบ้าง แล้วเราจะใช้เงินสร้างผมให้เจ้าหน้าท่ีช่างไป
    ประเมินราคามาใช้เงินสามล้านห้าแสนบาทสร้างสำนักงาน  เรื่องท่ีสองเราจะ
    สร้างถนนและอาคารท่ีจอดรถผู้โดยสารให้รถท่ีจอดในตลาดท้ังหมดมารวมกันท่ี
    เดียวเหมือนสถานี บ.ข.ส. แต่เราไม่สามารถทำให้สมบูรณ์เหมือน บ.ข.ส. ได้ ถ้า
    จะทำให้สมบูรณ์เหมือน บ.ข.ส. เราจะต้องไปขออนุมัติจาก บ.ข.ส. เมื่อ บ.ข.ส. 
    อนุมัติ ก็จะมีเจ้าหน้าท่ีของ บ.ข.ส. มานั่งเขียนเวลาเข้า-ออกของรถ 
    เพราะฉะนั้นผมเลยลัดขั้นตอนนิดนึง เราจะสร้างเป็นท่ีจอดรถของตลาดเพราะ
    ความสะดวกสบาย ใกล้สังคมบ้านเรา ครับผม 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านพิเชษฐ์ ฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายพิเชษฐ์  คงชุบ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านเพื่อนสมาชิก และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  ครับ ในส่วนของโครงการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นสถานธนานุบาล หรือสถานี
    บริการเกี่ยวกับเรื่องการจอดรถผมไม่ติดขัดนะครับ แต่ผมอยากเรียนถามท่าน
    ประธาน ฯ ฝากไปถึงท่านคณะผู้บริหาร สักนิดนึงในส่วนขอโครงการบาง
    โครงการโดยเฉพาะ ผมทราบมาว่าโครงการของผมท่ีมีการก่อสร้างถนนบริเวณ
    ซอย สท.คณิต ฯ พร้อมกับปรับปรุงเรื่องของท่อระบายน้ำ  เนื่องจากโครงการนี้
    ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในช่วงของฤดูฝน เกิดปัญหามาก แต่ท่ีผมจำได้
    โครงการนี้ได้เข้าเทศบัญญัติเมื่อปี พ.ศ. 2561 จนป่านนี้ 2563 นี่ก็จะสามปี
    แล้วผมได้ติดตามได้รับคำตอบว่า ทุกอย่างผ่าน รอผู้รับเหมา ผมก็บอกกับ
    ชาวบ้าน ชาวบ้านก็รอ ผมรอมานานจนผมมาทราบว่าโครงการของผมจะถูกตัด
    ไป  ผมเลยมีความคิดว่าโครงการท่ีนายกฯ ได้นำเข้ามาในส่วนของสถานธนานุ
    บาลเองก็ดี ในส่วนของจุดบริการท่ีจอดรถก็ดี ความเร่งด่วนโครงการของผม
    น่าจะมีงบประมาณอยู่ประมาณสามล้านกว่าบาท แต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าจะถูกตัด
    ไปแล้วและเข้าในเทศบัญญัติแล้วอยู่ในปีงบประมาณ จะมีการตัดอะไรยังไงไม่มี
    การแจ้งให้ผมทราบ ซึ่งพวกเราในฐานะท่ีเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ก็ได้พูดคุย
    กับคณะผู้บริหาร โดยเฉพาะผมได้ ติดตามทางกองช่าง ได้รับแจ้งว่ากำลัง
    ดำเนินการ ณ วันนี้ได้ข่าวแบบนี้ ผมถามว่ามันหมายความว่ายังไง ผมจะไปตอบ
    พ่อแม่พี่น้องท่ีเขารออยู่ได้ยังไง เปรียบเทียบกับโครงการนี้ท่ีเอาเข้ามาผมไม่
    ติดขัด แต่โครงการก่อนท่ีมีการบรรจุไปแล้ว แทนท่ีจะทำให้ผม แทนท่ีจะทำให้
    ชาวบ้าน  ผมไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัว แต่นี่เป็นเรื่องส่วนรวม กลับไม่ดำเนินการ 
    มิหนำซ้ำยังจะมีการตัดออกไป แล้วอย่างนี้จะตอบชาวบ้านยังไง ผมอยากทราบ 
    ว่าทำไมถึงตัดช่วยช้ีแจงให้ผมทราบหน่อย ผมจะได้ไปบอกชาวบ้านได้ว่า มัน
    เป็นเรื่องจริง ฝนตกมาน้ำไหลเข้าท่วมบ้าน รถสัญจรไปมาไม่ได้ มันไม่สำคัญ
    เหรอครับ อีกอย่างคำพูด พวกเราไม่ใช่เด็กๆ ผมยึดถือคำพูด คำพูดสำคัญ
    ครับ คำมั่นสัญญาท่ีเคยพูดไว้ ถ้าเรารักษาคำพูด สัญญาท่ีเราเปล่งออกจากปาก
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    ไปแล้ว เรารับ เราไม่ปฏิบัติตามหรือเราทำไม่ได้ จะมีประโยชน์อะไรครับ ผม
    อยากจะถามครับ ช่วยตอบให้ผมได้ทราบหน่อยครับ ขอบคุณครับ 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ขอบคุณท่านพิเชษฐ์ ฯ ครับ เชิญท่านรองนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายศักด์ิเกษม  สัตยานุชิต  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกท่ีเคารพ ผมอยากเรียนเรื่องถนน
รองนายกเทศมนตรี  เส้นนี้นิดนึงครับ วันนั้นผมอยากแจ้งท่านพิเชษฐ์ ฯ นะครับ วันท่ีท่านปลัดฯ ได้
    เชิญมาประชุมแผน ก่อนจะทำอะไร แต่วันนั้นเสียดายท่าน สท.พิเชษฐ์ ฯ ไม่ได้
    เข้าประชุม ก็อยากช้ีแจงเรื่องเส้นไหนจะทำยังไง งบประมาณจะไปแบบไหน 
    บังเอิญว่าโครงการเส้นนี้ท่ียังไม่สามารถทำได้ก็คือ ไปดูหน้างานนะครับ ถนน
    จำกัด ท่ีแคบ แล้วถ้าทำต้องใช้เวลาเป็นเดือน ปัญหากระทบประชาชนจะสูง  
    แต่บังเอิญปัญหานั้นก็ยังไม่ใช่ประเด็นนะครับ ประเด็นจริงๆแล้วทางน้ำท่อไป
    ทางมันระบายต่อไม่ได้  เพราะฉะนั้นผมกะจะช้ีแจงให้ท่านทราบวันท่ีประชุม
    แผนนะครับ ท่ีว่ามาประชุมก่อนประชุมสภาฯ เมื่อสามส่ีวันก่อนก็เพื่อจะบอก
    เหตุผลว่ากองช่างจะไปเจาะเช่ือมกับถนน 304 แล้วสำรวจสองข้างรอบบริเวณ
    โดยไม่ต้องรองบประมาณแล้วจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ แล้วก็คิดว่าถ้าเราทำท่อ
    สำเร็จปัญหากระทบประชาชนจะน้อย ก็เลยให้ท่าน ผอ.สัญชัยฯ ไปดูโครงการ
    เขตบ้านท่านไม่มีอะไรท่ีทำเร่งด่วนก่อน  ผมก็ส่งคนไปสำรวจ แต่เส้นนี้ผมจะ
    พัฒนาโดยท่ีความเสียหายไม่เกิด แต่ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ แต่ถ้าแก้แล้วมัน
    ไม่หาย ในวันหน้างบประมาณตรงนี้ก็กลับเข้ามาได้ เพราะทุกคนก็รับทราบ 
    เพียงแต่ถ้าทำในตอนนี้หนึ่งสามล้านก็เสียแล้วทีนี้ ผู้ใหญ่เทพผจญฯท่ีไปคุย
    เบ้ืองต้น ถ้าถนนสูงอีกสัก 15 เซนติเมตร บ้านบ่อปลาบางส่วนเป็นบึงเลยนะ
    ครับ ก็เลยชะลอไว้ก่อน เพียงแต่วันนั้นต้องขอโทษท่ีท่านไม่ได้เข้ามาร่วม
    ประชุมก็เลยไม่ได้ช้ีแจงต่อท่าน วันท่ีประชุมแผนก่อนท่ีจะประชุมสภาฯ แต่ว่า
    ในเรื่องความรับผิดชอบของทางผู้บริหาร เด๋ียวจะไปดำเนินการเช่ือมท่อทันที
    นะครับ อันนี้รับปากให้ได้เลย ครับขอบคุณครับ 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ขอบคุณท่านรองนายกฯครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายมงคล  ประยูรหงษ์   ผมจะบรรยายให้ฟังนิดนึงนะครับคือจริงๆ ท่อ 304 นี้ออกจากบ่อ
นายกเทศมนตรี   ปลาไม่เช่ือมกับท่อช่างเองก็มาอธิบายให้เราเข้าใจรอต้ังงบนะครับให้เขา
    ออกแบบแล้ว แต่คนท่ีออกแบบบอกว่า นายกฯ กับ รองนายกฯ แกไปดูพื้นท่ีถ้า
    เจาะท่อทะลุมา 304 นี้ทะลุกับท่อของกรมทางท่ีเขาวางไว้นี้ ท่อกรมทางเขา
    วาง 1.20 เมตร ครับถ้ามันเจาะเข้ามาในท่อกรมทางได้มันก็จบ การระบายน้ำ
    ตรงนั้นมันก็ไม่มีปัญหามากมาย เราเข้าใจนะครับก็อย่างท่ีท่านรองศักด์ิเกษม ฯ 
    ท่านอธิบายให้ท่านฟังนะครับ ว่าจริงๆมันมีการเปล่ียนแปลงกัน แต่เราไม่ได้
    ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำท่วมนะครับ เราให้ความสำคัญเพียงแต่ว่าเราแก้
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    อย่างนี้มันสะดวกกว่า เราไปวางท่อตรงนั้นใหม่ ตรงนั้นวางท่อยากเพราะถนน
    ตรงนั้นมันแคบมาก เพราะต้องเจาะท่อเก่าออกแล้วเอาลงไปใหม่ เสียเวลา
    ชาวบ้านท่ีนั้นต้องเดือดร้อนกันเป็นเดือนๆ เราเลยคิดวิธีการท่ีประหยัดกว่าแล้ว
    ก็น่าจะดีกว่านะครับ ขอบคุณครับ 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านพิเชษฐ์ ฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายพิเชษฐ์  คงชุบ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านเพื่อนสมาชิก ผมขอช้ีแจงในส่วนของ
สมาชิกสภาเทศบาล  การประชุมนอกรอบท่ีมีข้ึนเมื่อวานนี้ ผมได้รับโทรศัพท์จากน้องหนิง โทรไปว่า
    จะมีการประชุมนอกรอบ ซึ่งตอนนั้นโทรไปน่าจะเป็นช่วงสักเก้าโมงถึงสิบโมง 
    ผมบอกว่าผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะได้เข้ามามั้ย และท่ีสำคัญผมได้ถามเพื่อน
    สมาชิกไปว่าท่านประธานสภาฯ เป็นคนส่ังหรือเปล่า ท่านประธานสภาฯ ไม่ได้
    เป็นคนส่ัง ผมถึงได้ทราบ ผมถามว่าท่านนายกฯเข้ามั้ย ผมได้ยินว่าท่านนายกฯ
    ไม่เข้า และท่ีสำคัญจะมีการประชุมสภาฯวันนี้ แต่ประชุมนอกรอบเมื่อวานนี้ ใน
    ส่วนเรื่องท่ีจะช้ีแจงผม วันก่อนนะครับ ผมถามว่าทันมั้ย กับเรื่องท่ีถอดออกไป
    แล้วมีผลยังไงครับ มันไม่ได้มีผลเลย มันจะมาเปล่ียนแปลงได้มั้ย เราจะเอาเข้า
    คืนแล้วเริ่มประชุมกันใหม่ทันมั้ย มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรครับ แต่ส่ิงท่ีผม
    อยากจะนำเรียนท่านประธานฯ ฝากไปถึงท่านคณะผู้บริหาร ก่อนโครงการท่ีจะ
    เข้าไปบรรจุในเทศบัญญัติ พวกเราได้ประชุมกันหรือเปล่า หรือ ผมไปขอส่วนตัว
    ครับ ทุกท่านท่ีอยู่ท่ีนี่ก็ยกมือให้ความเห็นชอบ ผมก็ยกมือให้ความเห็นชอบกับ
    โครงการอื่นๆ ของเพื่อนสมาชิกท่ีเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชน 
    โครงการได้รับการบรรจุกองช่างไปดำเนินการ ผมอยู่ในพื้นท่ีไปดูเขามีการส่อง
    กล้อง เพื่อจะแก้ไขปัญหา ณ วันนั้นจนถึงวันนี้จะสามปีแล้วมาบอกว่าถ้าทำ
    แบบนั้นมันจะมีผลกระทบ ก่อนหน้านี้สองปีกว่าจะสามปีคุณทำอะไรกันอยู่ 
    อย่างนี้ทุกโครงการสิครับ พอถึงวันมาบอกว่าถ้าทำแบบนี้จะกระทบกับแบบนั้น 
    ไม่ต้องทำไปทำแบบอื่น นี่ เหรอครับการบริหารงาน ผมว่ามันเป็นคำตอบท่ี
    ฟังไม่ได้ และท่ีสำคัญนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมมีครับ โทรบอกผมสักนิดนึง เรียก
    ผมเข้ามาคุณคิดท่ีจะตัดของผมเมื่อไหร่ผมก็ไม่ทราบนะครับ แต่วันท่ีประชุมบน
    เทศบาลช้ันสามแห่งนี้ วันท่ีมีการนำหลายๆโครงการเข้ามา ชาวบ้านเขาเดินมา
    ถามผมว่าซอยร้านแป้งหอมท่ีเราจะได้เพิ่มนั้นส่ีแสนกว่าบาทตัวนี้ของเราจะได้
    แล้วของเดิมเรายังอยู่ไหม ถ้าเกิดของเดิมเราถูกตัดเขาไม่เอา เพราะตรงนั้นมัน
    ได้รับผลกระทบมากกว่า  แต่ผมมาทราบเมื่อวานนี้ครับว่าของผมได้ถูกตัด ผมก็
    พึ่งทราบ ผมว่ามันไม่ยุติธรรมครับ แล้วมันอยู่ในปีงบประมาณเข้าเทศบัญญัติ
    แล้วมันเอาออกได้ด้วยเหรอครับ แล้วโครงการท่ีคุณจะทำเข้ามานี้คุณยื่นมา 
    ยกตัวอย่างสถานธนานุบาล ด้วยเงินสามล้านห้าแสนบาท คุณบอกว่าเป็นตัว
    อาคาร ค.ส.ล. สามช้ันในการสร้างนะครับ มันอะไร ผมถามว่าคนท่ีเขียนแบบ
    นี่เก่งมากเลยนะครับ ท่านประธานสภาฯ ครับ เห็นตัวเลขขนาดนี้ ท่าน 
    ประธานสภาฯ สามารถจะตีโจทย์ออกไหมครับว่าเสากี่ต้น ปูกระเบื้องอะไร 
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    โครงสร้างแบบไหน ถึงจะออกมาเป็นงานแบบนี้ เอ๊ะทำไมเขาทำได้รายละเอียด
    มันอยู่ไหน แต่ของผมนี่จะสามปีไม่ทำ บอกว่ามีปัญหาถ้าทำจะกระทบผมก็ไม่
    เข้าใจครับ อีกไม่กี่เดือนเราก็อาจจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีกันแล้ว หลายๆอย่างท่ี
    เราไปรับปากกับชาวบ้านเขาไว้มันก็เสียคำพูด ผมอยากจะทราบว่าทำไมถึงตัด 
    แล้วทำยังไง ผมจะแก้ปัญหายังไงครับ ผมอยากทราบครับ 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ครับขอบคุณท่านพิเชษฐ์ ฯ ครับเชิญท่านรองนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายศักด์ิเกษม  สัตยานุชิต  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา ด้วยความเคารพ โครงการ
รองนายกเทศมนตรี  ทุกโครงการนะครับไม่ว่าท่ีนี่หรือในประเทศไทย เมื่อถึง ณ วันนั้นจะมีความ
    เหมาะสมแต่เมื่อไปพิจารณาถ่องแท้แล้ว บางทีเงินสามล้านกับการได้ท่อใหญ่
    ขึ้นแต่ไหลเท่าเดิม แต่ถึงไม่ทำสามล้าน แต่ถ้าน้ำไม่ท่วมใช้เงินแค่แสนเดียวท่าน
    เห็นว่าเป็นประโยชน์มากขึ้นมั้ย แต่ถ้าเกิดไปทำแล้วไม่สำเร็จ ไม่ตกหรอกครับ 
    ผมไม่เช่ือว่าสภาฯทุกคน หรือผู้บริหารใจดำ สภาฯทุกคน ผู้บริหารทุกคนก็รัก
    ชาวบ้านเหมือนท่านแหละครับ ก็ต้องทำประโยชน์สูงสุดให้ประชาชนเพียงแต่
    มันจะไปดูตัวเลขสามล้าน ตกใจ แต่ถ้าสามล้าน แล้วทำหมด แสนเดียวแล้ว
    หมู่บ้านดีกว่าเดิม ท่านว่าเป็นการบริหารท่ีเป็นประโยชน์กับประชาชนมั้ย แต่ถ้า
    ทำไม่สำเร็จผู้บริหารโดนลงโทษอยู่แล้ว ในการเลือกตั้ง ประชาชนก็ต้องไม่พอใจ
    ผู้บริหารแต่ถ้าฝน ณ ปีนี้ ผมได้ แก้อาทิตย์หน้าน้ำไม่ท่วม ฝนตกแรงก็ไม่เป็นไร 
    ท่านว่าเรามาช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินกันดีไหม ก็อยากให้ท่านกลับไป
    คิดสองมุมนะครับ อย่าไปมองมุมถ้าท่านไม่ได้แล้วเสียหน้า แต่ถ้าท่านแก้โดยไม่
    เสียสามล้านผมว่าท่านคุยได้มากกว่าเดิม ได้ประโยชน์มากกว่าเดิม ประหยัด 
    อยากให้ท่านพิจารณาเป็นสองทางนะครับ อย่าไปห่วงสามล้าน ขอตัวอื่นก็ได้
    เพิ่มโครงการอื่นก็ได้แต่ลองไปทำดูตามความคิดของฝ่ายกองช่าง ฝ่ายผู้บริหาร 
    ท่ีต้ังใจเข้าไปแก้ไขให้ท่านหน่อยนะครับ ก็ฝากนะครับคุณพิเชษฐ์ ฯ เผ่ือมันมี
    ประโยชน์มากกว่าเดิม เอาสามล้านไปทำอย่างอื่นดีกว่า ขอบคุณครับ 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ขอบคุณท่านรองศักดิ์เกษมฯ  เชิญท่านพิเชษฐ์ ฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายพิเชษฐ์  คงชุบ   เรียนท่านประธานสภา ฯ ขอให้ช้ีแจงในส่วนของท่านรองศักดิ์เกษม ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่ีได้บอกว่าเงินสามล้านกับเงินสามแสนผมไม่ได้ติดใจหรอกครับท่านรอง 
    ศักด์ิเกษม ฯ มันจะได้ส่ีล้านห้าล้านจะได้สิบล้าน หรือได้สองแสนสามแสนนะ
    ครับ เพราะเงินตัวนั้นเป็นเงินภาษีประชาชน ผมยินดีนะครับถ้ามันประหยัดได้
    แล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นท่ีมันเกิดประโยชน์สูงกว่านั้นได้ ผมยินดีครับหรือไม่
    ต้องทำเลยก็ได้ครับ ถ้ามันไปทำตรงอื่นแล้วมีความเร่งด่วน ผมยินดีนะครับ 
    ไม่ใช่ว่าผมไปมองตัวเลขนะครับท่ีผมได้นำเรียน คือผมอยากจะให้เห็น 
    ความสำคัญ ลำดับความสำคัญ ของผมนี่มันจะสามปีนะครับ ไม่ใช่ว่าผมเพิ่งขอ
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    เมื่อวานนี้ ขอเดือนท่ีแล้ว มันไม่ใช่เลย แล้วทุกอย่างมันก็ผ่านกระบวนการมา
    จนมาถึงวันนี้ผมกับท่านคณะผู้บริหารก็ไม่ได้มีอะไร ผมก็ไม่ได้มีอะไร ไม่ได้มี
    อคติกับนายกฯ ไม่ได้มีอคติกับท่านฯ มีอะไรเราก็พูดกัน เพียงแต่ว่ามีอะไรให้
    บอกกันหน่อย คุณบอกผมก่อนก็ได้ หรือคุณหาทางแก้ปัญหากับผมก่อนก็ได้ 
    ผมก็ว่าผมก็ตามเรื่องนะครับ ผมก็ตามบ่อยมากนะครับ ถนนเส้นนี้ ผมรอครับ 
    ชาวบ้านก็รอ ผมได้รับคำตอบจากกองช่างว่ารอผู้รับเหมา ผมก็รอ ผมไม่ได้เอา
    แต่ใจ ถ้าผมเป็นคนเอาแต่ใจอย่างนั้น ถ้าท่านมองผมในแง่นั้นผมก็ต้องขอโทษ 
    แต่ท่ีผมได้นำเรียน ณ ห้องประชุมแห่งนี้ ผมถือว่านี่คือการแสดงความคิดเห็น
    ของผม เพื่อส่วนรวม ถ้ามันจะใช้เงินแค่หมื่นนึงหรือสองหมื่นแทนเงินสามล้าน
    กว่าบาทท่ีจะไปทำได้ผมก็ยินดีครับ แต่ว่าคำพูดบางอย่างกับการกระทำท่ีผมรอ
    มา มันสวนทางกัน ถ้ามันเป็นคำพูดท่ีพูดแล้ว โดยลงปฏิบัติจริงผมจะไม่ว่าเลย 
    ผมก็ต้องขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปถึงท่านคณะผู้บริหารด้วย ถ้าเป็นของคน
    อื่นเขาท่ีเป็นอย่างผม ผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับ ผมก็พูดตามท่ีผมอยากจะพูด
    เพราะว่าของผมระยะเวลามันนานก็เท่านั้นครับ ท่านประธานสภาฯ ขอบคุณ
    ครับ 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ขอบคุณท่านพิเชษฐ์ ฯ ก็แสดงว่าท่านผู้บริหารมีแนวทางท่ีปรับปรุง
ประธานสภาเทศบาลฯ  แก้ไขโครงการนี้อยู่แล้วนะครับ มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่านนายก 
    ฯ ครับ 
 
นายมงคล  ประยูรหงษ์   ผมให้เกียรติสมาชิกทุกคน ถ้าทำโครงการ คือดูสุดท้ายท้ังรองนายก
นายกเทศมนตรี   ศักด์ิเกษม ฯ ท้ัง ผอ.ช่าง ท้ังช่าง ไปดูแล้วว่าไม่เหมาะสม ควรจะเจาะท่อตรงนี้
    ติดท่อทางหลวงมันสะดวกกว่า เราก็แก้ไขแค่ตรงนั้นในเมื่อปัญหาท่ีคุณโยนมา
    ให้ผม คือน้ำท่วม เราก็แก้ปัญหาน้ำท่วมให้คุณ ผมไม่เคยมองว่าใครเป็นใคร 
    จริงๆบ่อปลาเราให้ความสำคัญครับ ท่ีมีสมาชิกอยู่นั้นสองท่านเราก็ให้ 
    ความสำคัญ ไม่ใช่ว่าไม่ให้ความสำคัญ แต่คำแนะนำจากช่างท้ังนั้นบอกว่าควร
    จะเจาะอย่างนี้ดีกว่า เราก็ใช้เงินน้อยหน่อยก็แค่นั้นเองแล้วโครงการต่างๆท่ีเรา
    คิด เราทำงานเร็ว อย่างท่ีคุณพูดแหละครับ เรามั่นใจว่าตรงนี้เรารื้อได้ เราก็จะ
    ทำ บ.ข.ส. แล้วฝ่ังตรงข้าม ทางนี้ก็จะอธิบายว่าทำไมเราถึงจะทำตรงนั้น เรา
    มองประโยชน์ของประชาชน เราไม่ได้มองประโยชน์ว่าใครได้ใครเสีย บ่อปลา
    ผมไปทำถนนวันนี้ ตอนนี้ท่ีเขากำลังทำถนนบ่อปลาเข้าออกยากมาก ต้องจอด
    คอยต้องรอ วันนั้นผมเสนอแนะจะทำถนนดินคลุกก็มีบุคคลไปร้องเรียนว่า
    เทศบาลทำพื้นท่ีไม่เหมาะสมอย่างนี้ ส.ต.ง. มาตรวจสอบแล้วหลังจาก ส.ต.ง. 
    มาตรวจสอบ เราก็ได้ช้ีแจงไปแล้ว เราก็ทำหนังสือถาม ส.ต.ง. ว่าเราทำถนนต่อ
    ได้หรือยัง ตอนนี้ข้าราชการกลัวหมด ก็ไม่มีคนอยากทำมันก็เลยกองไว้ตรงนั้น
    แหละ เห็นมั้ยครับเวลาท่ีเขาเดือดร้อนท่ีเขาทำถนนตรงทุ่งจาน รถก็มาเข้าทาง
    นี้เยอะเพราะทุ่งจานมาสะดวก จะเข้าไปในบ่อปลาต้องจอดรอตรงปากทางสัก
    สามถึงห้านาที แล้วเข้าไปในซอยก็ติดกัน ต้องเจอคนใจดีหน่อยก็หลบให้ถ้าคน
    ไม่ใจดีไม่หลบให้มันก็จะหันหน้าชนกัน คนบ้านเดียวกันคนหนึ่งหลบอีกคนนึงก็
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    มาได้อย่างนี้ เราแก้ปัญหาให้ท่านอย่างนี้ ก็มีบุคคลคณะหนึ่งไม่พอใจ ผมไม่ได้
    ว่านะครับ ผมทำงานสาธารณะผมพร้อมท่ีจะทำงานให้ท่าน อาจจะถูกบ้างผิด
    บ้าง นี่คือความคิดของผู้บริหาร วันนี้เราพูดกันว่าให้ท่านนี้เราก็ให้เลย แต่พอไป
    สำรวจจริงจังแล้วเจ้าหน้าท่ีแนะนำเราอย่างนี้ รองศักด์ิเกษม ฯ ไปลงพื้นท่ีเอง
    ครับ ผมไม่ได้คิดหรือกลัวว่าทำแล้วตรงนั้นใครจะได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ 
    เราทำงาน เราไม่หวังผลประโยชน์ขนาดนั้นหรอกครับผม เราจะต้องมีเหตุผล
    ตอบ เราแก้ปัญหาจราจร เราช้ีแจงในท่ีประชุมชัดเจน วันนั้น ส.ต.ง. ตรวจสอบ 
    เจ้าหน้าท่ีช้ีแจงว่า ทำไปเพื่ออะไร ทำไมไปทำตรงโน้น เศรษฐีมันได้ประโยชน์ 
    เราทำงานตอบ ส.ต.ง. เราต้องลงพื้นท่ีอีก เจ้าหน้าท่ีทุกคนไปดูไปสำรวจพื้นท่ี
    ตรงนั้นมีใครติดถนนบ้าง ช่ืออะไร มีกี่คน คนท่ีมีช่ือติดถนนสายนั้น สามสิบกว่า
    คนเราต้องทำรายงานเขาครับ ขอบคุณครับ 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับสรุปว่าทางผู้บริหารมีนโยบายเพื่อท่ีจะแก้ไข
ประธานสภาเทศบาลฯ  ปรับปรุงมีแนวทางการปฏิบัติอยู่แล้วนะครับ เชิญท่านรองศักดิ์เกษม ฯ  
 
นายศักด์ิเกษม  สัตยานุชิต  เรียนท่านประธานสภาฯ นะครับ ท่านสมาชิก ผมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะ
รองนายกเทศมนตรี  ครับ เด๋ียวจะว่าไม่ให้ความสำคัญบ้านบ่อปลา จริงๆแล้วผมคุยกับผู้ใหญ่ 
    เทพผจญ ฯ วันท่ีไฟไหม้บ้านท่านประจวบ ฯ ก็ถามว่าน้ำในเขตบ่อปลาถ้าจะ
    แก้ไขให้เสร็จต้องทำยังไง ก็เลยคุยกันว่าถ้าเราทำท่อใหญ่ออกเส้นหลังลง
    สะพานเส้นตรงร้านฟร้องก์ ถ้าทำท่อเมตรนึงออกไปให้ต่ำกว่าระดับหมู่บ้านบ่อ
    ปลาเลยอันนั้นจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำถาวรจะไปลงปลายสะพาน แต่ทีนี้ก็
    เป็นเรื่องท่ียังไม่ถึงเวลานะครับ ถ้าวันหน้าถ้ามันเป็นไปได้บ้านบ่อปลาจะจบ
    เรื่องปัญหาน้ำท่วม เพราะว่าปลายคลองถ้าเราขุดใหม่มีสิทธิ์ท่อท่ีต่ำกว่าท้ัง
    หมู่บ้านโครงการนั้นก็ต้องเป็นโครงการใหญ่พอสมควร แต่เพียงแค่จะติดปัญหา
    ท่ีว่าถนนเส้นนี้ผมอยากเล่าประวัตินิดนึงนะครับ หลายคนบอกเป็นท่ีจัดสรรมัน
    ไม่ใช่นะครับ ถ้าท่ีจัดสรรจะต้องขึ้นทะเบียนท่ีจัดสรร ตอนนั้นเขาจัดแบ่งให้
    ลูกหลาน ถนนเส้นหน้าร้านฟร้องก์ ไปเส้นหลังโลตัส พอแบ่งเสร็จเขาก็แบ่งขาย
    ไป ก็อย่างท่ีท่านนายกฯบอกยี่สิบสามสิบเจ้า คนก็ไปมองว่าเป็นของนายทุน แต่
    จริงๆแล้ว ถ้าถนนเจริญถึงไหน เงินจะกลับมาเทศบาล ถ้าเกิดการซื้อขายทำให้
    เรามีเงินไปพัฒนามากขึ้น เพราะฉะนั้นถนนตรงไหนไม่มี ผมอยากให้ทำให้เสร็จ 
    มันจะเป็นประโยชน์กับใครครับ เมื่อท่ีเจริญขึ้นการค้าขายดีขึ้น ท่ีอยู่สบายข้ึน ก็
    มีการหมุนเวียนเงิน แต่ถ้ามีการซื้อขายท่ีดินผลประโยชน์ส่วนหนึ่งจะกลับมายัง
    เทศบาล ตรงนี้ผมอยากให้พวกเราทุกคนนะครับว่าอย่ารังเกียจกัน อะไรท่ีมัน
    เจริญในเขตท้องท่ีทำไปเลย แต่ผมว่าบ้านบ่อปลาเป็นบ้านท่ีเราให้ความใส่ใจ ก็
    ศึกษาอยู่จะทำให้มันจบ ทำให้มันถูกทางให้ดีท่ีสุด ขอบคุณครับ 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ขอบคุณท่านรองศักดิ์เกษมฯ  เชิญท่านพิเชษฐ์ ฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 



หน้า ๑๕  

นายพิเชษฐ์  คงชุบ   เรียนท่านประธานสภา ฯ ครับ เรียนท่านคณะผู้บริหารนะครับ ในส่วน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ของถนนเส้นท่ีบอกผมท่ีผมได้นำเรียนไปนั้น วันนั้นเรามีการวัดระดับแล้ว ซึ่ง
    ตรงนั้นมันต่ำกว่าปลายทาง ถ้าเกิดเราไปขุดท่อ วางท่อ ท่ีมันใหญ่กว่าบริเวณ
    ปลายทาง เพื่อเช่ือมกับถนน 304  บริเวณท่ีมันต่ำมันจะไหลไปได้มั้ย วันนั้น
    ทางกองช่างโดยช่างโต้ง กับ ผอ.สัญชัย ฯ ได้ไปส่องกล้องเพื่อจับระดับดูผมก็อยู่
    ในพื้นท่ี แต่วันท่ีท่านรองศักด์ิเกษม ฯ คุยกับผู้ใหญ่เทพผจญ ฯ วันนั้นผมไม่
    ทราบ แต่ความเป็นจริงวันนั้นท่ีเราสำรวจพื้นท่ีกัน วัดกันหมดเลยครับ ต้ังแต่จุด
    แรกจนถึงจุดสุดท้าย มันต่ำจริงๆ แล้วผมก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าขุดปลายทาง
    แล้วในเมื่อต้นทางมันต่ำ มันจะไหลไปหาปลายทางได้อย่างไร แต่วันนี้โครงการ
    นั้นได้ถูก ตัดออกไปแล้วก็ไม่เป็นไร ผมจะดูว่าวิธีท่ีจะแก้ปัญหามันจะแก้ปัญหา
    ได้จริงมั้ย นะครับ ผมจะรอดูวันนั้น ก็ขอบคุณนะครับในคำเสนอแนะท่ีได้พูดกับ
    ผม ผมจะรอดูหลังจากวันนี้ วันท่ี 21 หลังจากนี้อีกกี่วันทางคณะผู้บริหาร 
    โดยเฉพาะผู้ท่ีมีส่วนรับผิดชอบจะเข้าไปดำเนินการนะครับ ผมจะรอดู ขอบคุณ
    มากครับ 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ขอบคุณท่านท่านพิเชษฐ์ ฯ ครับมีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมมั้ยครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
ท่ีประชุม    ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเพิ่มเติม 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปรายผมจะขอมติเพื่อขอรับความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ร่างเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 วาระท่ี 
    ๑ ข้ันรับหลักการ  ขอมติท่ีประชุมครับ เชิญท่านเลขาฯ นับครับ 
 
นางปนัฏดา  ศรีโสภา   ตรวจนับองค์ประชุม สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม 14 ท่าน  
เลขานุการสภาฯ /ปลัดเทศบาล  

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์  ๑4  เสียง  รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

    ๓.๑  การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน (คณะกรรมการแปรญัตติฯ)   
    การกำหนดประเภทคณะกรรมการสภาท้องถ่ินและจำนวนคณะกรรมการ 

สภาท้องถ่ิน (คณะกรรมการแปรญัตติฯ) 
 

นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นางปนัฏดา  ศรีโสภา   กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านคณะผู้บริหาร และท่าน
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมการประชุมสภาทุกท่านค่ะ  สืบ 



หน้า ๑๖  

เนื่องมาจากการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  นั้น  ถือเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. 
๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ กำหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี   ๒  ประเภท  คือ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคล ท่ีไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ ๑๐๕  กำหนดว่า ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมี
อำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของ
สภาท้องถิ่น ดังนี้  
... (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   
ดั งนั้ น   ใน ส่วนของการกำหน ดจำนวนคณ ะกรรมการสภาท้อ งถิ่ น
(คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ)   ทางสภาท้องถิ่นต้องกำหนด 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น เป็นประเภทใด ตามข้อ ๑๐๓ คือประเภท   
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนและ  
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลท่ีไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
 ซึ่งในทางปฏิบัติสภาท้องถิ่นจะใช้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติ  ประเภท คณะกรรมการสามัญ  คือ ประกอบไปด้วยสมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่า   ๓ คน  แต่ไม่เกิน ๗ คน  ดังนั้น จึงขอให้สภา
ท้องถิ่น  ได้กำหนดประเภทของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  เพื่ อ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  และจำนวนของคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติค่ะ 

 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงระเบียบให้ทราบแล้วนะครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ ประเภทคณะกรรมการสภาท้องถิ่นและจำนวน 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ครับ  ขอเชิญท่านปณิธาน  ฯ ครับ 
 
นายปณิธาน  ศิลปสิทธิ ์   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพผมขอเสนอคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เป็นประเภทคณะกรรมการสามัญ  เพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 

บัญญัติฯ  ประกอบด้วยไปด้วยสมาชิกสภาเทศบาล   จำนวน  ๓  ท่าน 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ขอผู้รับรอง  ๒  ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
 
 



หน้า ๑๗  

ผู้รับรอง    ๑.  นางมัลลิกา  สัตยานุชิต สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
    ๒.  นางลำใย  อินทวัฒน์วงษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ผู้รับรองถูกต้องครับ  เมื่อท่านปณิธาน  ศิลปสิทธิ์  เสนอว่า   
ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น   

ประเภทคณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๓  
ท่าน มีท่านอื่นเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมเพื่อรับรอง
จำนวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 

 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑4 เสียง  ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่าง

เทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖4 
ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลจำนวน  ๓  ท่าน  

 
 -  การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน (คณะกรรมการแปรญัตติฯ) 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  เชิญท่านเลขาฯ แจ้งระเบียบครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 
นางปนัฏดา  ศรีโสภา   หลังจากท่ีเราได้มีการเสนอประเภทและจำนวนของคณะกรรมการแปร 
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล ญัตติฯ แล้วซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ  จำนวน  ๓ ท่าน  ในส่วน 

ของการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น (คณะกรรมการแปรญัตติฯ)  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๑๐๗  กำหนดว่า ภายใต้บังคับ 
ข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคนส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้อง
มีผู้รับรองการเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวนเว้นแต่ท่ีประชุมมีมติเป็น
อย่างอื่นและให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บั งคับโดยอนุโลม  ข้อ ๑๒  
กำหนดว่า วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม  กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภา
ท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นคนท่ีหนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไปทีละ
คนจนกว่าจะครบตามจำนวนท่ีพึงมี “ข้อ ๘  กำหนดว่า วิธีเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นคน
หนึ่งท่ีตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอ
นั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอไม่จำกัดจำนวน และ
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือ
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สกุลของผู้ท่ีถูกเสนอช่ือคนละหนึ่งช่ือเมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานท่ีประชุม
ประกาศ คะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้า
มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดนั้น 
โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้
ใช้วิธีจับสลากเฉพาะ  ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน วิธีการเสนอช่ือและการรับรอง
ตามวรรคหนึ่งให้ นำความในข้อ ๓๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม ข้อ ๑๔ กำหนด
ว่า  ในการเลือก ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน 
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก นำเรียนให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลเพื่อโปรดทราบ  
ขอบคุณค่ะ 

 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ฯ คนท่ี 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๑ ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอครับ ขอเชิญท่านปณิธานฯ ครับ 
 
นายปณิธาน  ศิลปสิทธิ์   ครับผมปณิธาน  ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอ เสนอ
สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอ นายพิเชษฐ์  คงชุบ  ครับ 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
ผูรั้บรอง     1.  นางลำไย  อินทวัฒน์วงษา สมาชิกสภาเทศบาล   

2. นายดุสิต  กายเมืองปัก  สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือกรรมการแปรญัตติฯคนท่ีหนึ่งอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อไม่มีก็ถือว่าท่านพิเชษฐ์  คงชุบ  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  คนท่ี ๑  ขอมติ

ท่ีประชุมเพื่อรับรองครับ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  (8  เสียง) งดออกเสียง  6  เสียง  ให้  นายพิเชษฐ์  คงชุบ เปน็

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๑  

นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนท่ี  
ประธานสภาเทศบาลฯ ๒  เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ ขอเชิญท่านมัลลิกา  สัตยานุชิต ครับ 
 
นางมัลลิกา  สัตยานุชิต  ค่ะ  ดิฉันนางมัลลิกาสัตยานุชิต  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมือง  
สมาชิกสภาเทศบาล  ปัก เขต 2 ขอเสนอ ท่านสุวัฒน์  รัตนชัย  ค่ะ 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
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ผู้รับรอง     1. นายบุญเลิศ  แก้ววิเศษ สมาชิกสภาเทศบาล   
2. นายวีระพัฒน์  วราอัศวปติ   สมาชิกสภาเทศบาล   

 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือกรรมการแปรญัตติฯคนท่ีสองอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อไม่มีก็ถือว่าท่านดุสิต  กายเมืองปัก  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  คนท่ี 2  ขอ

มติท่ีประชุมเพื่อรับรองครับ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  (14  เสียง) ให้  นายดุสิต กายเมืองปัก เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 2  

นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ต่อไปเป็นการเสนอคณะกรรมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนท่ี ๓ เชิญ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านสมาชิกเสนอครับ ขอเชิญท่านพิเชษฐ์  คงชุบ  ครับ 
 
นายพิเชษฐ์  คงชุบ   ครับ ผมพิเชษฐ์  คงชุบ  นะครับ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ นะ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ครับ ขอเสนอคุณดุสิต  กายเมืองปัก ครับ  
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
ผู้รับรอง     1. นายบุญเลิศ  แก้ววิเศษ สมาชิกสภาเทศบาล   

2. นายสุพรรณ  เขียนเมืองปัก สมาชิกสภาเทศบาล 
   

นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือกรรมการแปรญัตติฯคนท่ีสามอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อไม่มีก็ถอืว่าท่านดุสิต  กายเมืองปัก  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  คนท่ี 3  ขอ

มติท่ีประชุมเพื่อรับรองครับ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ (11 เสียง) งดออกเสียง  3  เสียง ให้ นายดุสิต  กายเมืองปัก เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 3  

 ๓.๑.๒  การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
   
นางปนัฏดา  ศรีโสภา   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติคณะ
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  หลังจากทางสภาเทศบาลฯ ได้มีการ 

เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4  ครบท้ังจำนวน  ๓  ท่านแล้ว  ลำดับต่อไปสภาท้องถิ่นต้อง
กำหนดระยะเวลาเพื่อให้สมาชิกสภา หรือคณะผู้บริหารท่ีมีความประสงค์จะ
แปรญัตติไปยื่นคำแปรญัตติเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการแปรญัตติในส่วนของ
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การกำหนดระยะเวลานั้น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๔๕ วรรคสาม กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอ
คำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข้อ ๔๙ กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาเทศบาล  ส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติด้วย 
วรรคสอง  ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรค
หนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นราย
ข้อและเสนอ  ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติ  
วรรคสาม  การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้  ดังนั้น  
สภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ี
ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ  ก็ขอให้ท่ี
ประชุมสภาเทศบาลฯ เสนอวัน เวลา  สถานท่ี  ท่ีจะให้คณะผู้บริหาร  หรือ
สมาชิกสภาฯไปยื่นคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อไป  จึงเรียนมา
เพื่อโปรดทราบ 
 

นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ตามท่ี เลขานุการสภาเทศบาลได้นำเรียนช้ีแจงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประธานสภาเทศบาลฯ  การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ให้ 

สมาชิกทุกท่านได้ รับทราบแล้วนะครับต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เสนอ ระยะเวลาและสถานท่ี เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เสนอคำแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญท่านสมาชิกนำเสนอครับ  
ขอเชิญท่านปณิธาน  ศิลปสิทธ์ ครับ 
 

นายปณิธาน  ศิลปสิทธิ์   กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมขอเสนอระยะเวลาใน
สมาชิกสภาเทศบาล  การเสนอคำแปรญัตติ เป็นวันท่ี 24 ,25, 26  สิงหาคม  ๒๕๖3  (เวลา     

๐๘.3๐ - ๑6.3๐ น.)  (ไม่พักกลางวัน)   ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองปัก  
(ช้ันท่ี1)  
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นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
ผู้รับรอง     1. นายธนกฤต  จิตเสถียร   สมาชิกสภาเทศบาล   

2. นางลำใย  อินทวัฒน์วงษา สมาชิกสภาเทศบาล  
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ผู้รับรอง  ๒  ท่านถูกต้องนะครับ  มีสมาชิกท่านใดจะนำเสนอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ระยะเวลาในการ เสนอคำแปรญัตติฯ  เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติท่ี

ประชุมครับ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑4  เสียง)  ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ

ร่างงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 ต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  เป็นวันที่  24 , ๒5 , ๒6   เดือน  สิงหาคม  
๒๕๖3  ในเวลาราชการ  (เวลา ๐๘.3๐ – ๑6.3๐ น.)  (ไม่พักกลางวัน) ณ 
ห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองปัก  (ชั้น 1) 

นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ในส่วนท่ีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำแปรญัตติขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาลฯ  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ได้นำเรียนต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลครับ 
 
นางปนัฏดา  ศรีโสภา   หลังจากท่ีสภาท้องถิ่นเราได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติฯ ต่อ 
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติฯ  สมาชิกท่านใดท่ีมีความประสงค์จะยื่นคำแปรญัตติ   
    ดิฉันขอนำเรียนหลักเกณฑ์ในการยื่นคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯให้ทราบ 

ดังนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๕๙  กำหนดว่า การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้
เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย และต้องมี
จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติคำแปรญัตติให้
เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลา
ท่ีสภาท้องถิ่นกำหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม  และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 
ข้อ ๖๐ กำหนดว่าห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่ายหรื
เปล่ียนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินท่ีขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำ
รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
ข้อ ๖๑ กำหนดว่า  ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพัน
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(๑) ดอกเบ้ียและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินท่ีต้องจ่ายตามกฎหมาย  
ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่   ให้
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด  ดังนั้น หากสมาชิกสภาท่านใดมีความ
ประสงค์จะยื่นแปรญัตติก็สามารถไปยื่นแปรญัตติเป็นหนังสือได้ท่ีห้องประชุม
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เทศบาลเมืองเมืองปัก  (ช้ัน 1) ในวันท่ี  24 , ๒5 , ๒6  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖3  (เวลา ๐๘.3๐ – ๑6.3๐ น.)  (ไม่พักกลางวัน) นำเรียนท่ีประชุมสภา
เทศบาลฯ เพื่อโปรดทราบค่ะ 
 

นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ ท่ีนำเรียนช้ีแจงเกี่ยวกับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบในการยื่นแปรญัตติฯ  นะครับ ส่วนวันประชุมสภาเทศบาล ครั้งต่อไป

เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4  วาระท่ี ๒ , ๓  ในวันท่ี  8  กันยายน  ๒๕๖3  เวลา ๑0.๐๐ น.  
ส่วนเรื่องการยื่นแปรญัตติ ให้ยื่นได้ท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  ๓  ท่าน 
ดังนี้ 

 ๑.  นายพิเชษฐ์  คงชุบ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 ๒.  นายดุสิต  กายเมืองปัก ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 ๓.  นายสุวัฒน์  รัตนชัย  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 
 สมาชิกท่านใดต้องการแปรญัตติก็มาเสนอท่ีคณะกรรมการท้ัง  ๓  ท่านได้เลย

นะครับ โดยยื่นเป็นหนังสือตั้งแต่วันท่ี  24 , ๒5 ,๒6   สิงหาคม   ๒๕๖3  
 (เวลา ๐๘.3๐ – ๑6.3๐ น.)  (ไม่พักกลางวัน)  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมือง

เมืองปัก  ช้ัน  1 
 
ระเบียบวาระที่ 4  ญัตตินายกเทศมนตรี เร่ือง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
    ๒๕๖๓ เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน และ ค่า
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล) 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 นะครับ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง 
ประธานสภาเทศบาล  เมืองปัก  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
    ๒๕๖๓ เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน และ ค่าครุภัณฑ์
    คอมพิวเตอร ์(สำนักปลัดเทศบาล)  เชิญท่านผู้บริหารครับ 
 
นายสุพจน์  จิระพัฒน์พงศ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลเทศบาลเมืองเมืองปัก ด้วย 
รองนายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมือง
    เมืองปักเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก   ในการอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพื่อไปต้ังจ่าย
    เป็นรายการใหม่ เป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตาม
    หลักการและเหตุผลดังนี้   

        หลักการ 

     ขอรับการอนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก ในการโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่า
    ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีงบประมาณรายจ่ายบาง
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    รายการท่ีมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอแก่การใช้จ่ายตลอดปีและสามารถโอน
    ลดได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบงบประมาณและการบริหารงานโดยรวมของ
    เทศบาล ดังนี้ 
    โอนเพิ่ม     จำนวน 171,3๐๐.- บาท 

   ด้านบริหารงานทั่วไป 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน    จำนวน 21,๐๐๐.- บาท 

   -ตู้เหล็ก     เป็นเงิน  7,000  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก  มีหูล้ินชัก คุณสมบัติตามมาตรฐาน

    ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 1 หลังๆละ 7,000 บาท เป็นรายการ
    ท่ีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 

   -ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ   เป็นเงิน  4,000  บาท 
    เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ จำนวน 1 หลังๆ ละ 4,๐๐๐ บาท เป็น
    รายการท่ีไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ังตามราคาท้องถิ่นที่
    คาดว่าจะจัดหาได้ 
     -เคร่ืองโทรสาร    เป็นเงิน 10,000 บาท 
    เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 10,๐๐๐ บาท เป็นรายการท่ี
    ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ังตามราคาท้องถิ่นที่คาดว่าจะ
    จัดหาได้ 

  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    จำนวน 132,8๐๐.- บาท 
   -เคร่ืองคอมพิวเตอร์   เป็นเงิน  90,000  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 

    (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว)  จำนวน  3  เครื่องๆละ  30,000  
    บาท เป็นเงิน  90,000  บาท  เป็นรายการท่ีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลาง
    และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
    พฤษภาคม 2563 

   -เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ เป็นเงิน  15,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  จำนวน  
    1  เครื่องๆละ  15 ,000  บาท เป็นเงิน  15 ,000  บาท  เป็นรายการท่ี
    กำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
    ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

   -เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์   เป็นเงิน  17,800  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network 
    แบบท่ี 1  จำนวน  2  เครื่องๆละ  8,900  บาท เป็นเงิน  17,800  บาท  
    เป็นรายการท่ีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
    อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
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   - เคร่ืองสำรองไฟฟ้า   เป็นเงิน  10,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน  4  เครื่องๆละ 
    2,500 บาท  เป็นเงิน  10,000  บาท เป็นรายการท่ีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคา
    กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
    เดือนพฤษภาคม 2563 

   ด้านบริหารงานทั่วไป 
   แผนงานรักษาความสงบภายใน 
   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     จำนวน 17,5๐๐.- บาท 

   -เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ เป็นเงิน  15,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  จำนวน  
    1  เครื่องๆละ  15 ,000  บาท เป็นเงิน  15 ,000  บาท  เป็นรายการท่ี
    กำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
    ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

  -เคร่ืองสำรองไฟฟ้า      เป็นเงิน  2,500  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่องๆละ 
    2,500 บาทเป็นเงิน  2 ,500  บาท เป็นรายการท่ีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคา
    กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
    เดือนพฤษภาคม 2563 
    โอนลด     จำนวน 171,3๐๐.- บาท 

   ด้านบริหารงานทั่วไป 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบดำเนินงาน 
   หมวดค่าใช้สอย 
   ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ    
         -ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   จำนวน 20,๐๐๐.- บาท 
         -ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น    จำนวน 20,๐๐๐.- บาท 
   ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
   หมวดอื่นๆ 
         -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             จำนวน 40,๐๐๐.- บาท 
         -โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา   จำนวน 37,904.- บาท 
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 
         -โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
             สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
           จำนวน 34,592.- บาท 
        -ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม       จำนวน 1,304.- บาท 
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   ด้านบริหารงานทั่วไป 
   แผนงานรักษาความสงบภายใน 
   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
   งบดำเนินงาน 

    ค่าใช้สอย 
   ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
   หมวดอื่นๆ 
    -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 17,5๐๐.- บาท  
 

  เหตุผล 
     เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวใช้งานมานาน มีสภาพชำรุด ไม่สะดวกใน
    การปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัวในการ
    ทำงาน   เป็นการบริการประชาชนได้รวดเร็ว   และเพื่อความเป็นระเบียบ
    เรียบร้อยความเหมาะสมของห้องทำงาน  ทำให้การจัดเก็บเอกสาร  การค้นหา
    เอกสารเป็นไปด้วยสะดวก  รวดเร็วและเป็นระเบียบ  ทำให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี
    เมื่อบุคคลภายนอกได้พบเห็น  เนื่องจากเป็นห้องกระจกใสท่ีเปิดโล่งดังนั้นเพื่อ
    การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล  และ
    เพื่อไว้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องขออนุมัติ
    โอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ 

                      ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗  “การโอน 
    งบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
    เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น”   

     ดังนั้น  นายกเทศมนตรี  จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก  
    เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
    ๒๕๖๓ เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์
    คอมพิวเตอร์ ตามเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ต่อไป ลงช่ือ นาย
    มงคล  ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก 

นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ครับ ขอบคุณท่านผู้บริหารครับ  มีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
  
ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเพิ่มเติม 
 
 
 



หน้า ๒๖  

นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ถ้าไม่มีผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีมติเห็นชอบ   
ประธานสภาเทศบาล  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าครุภัณฑ์
    สำนักงาน และ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล)  โปรดยกมือครับ 
 
นางปนัฏดา  ศรีโสภา   ตรวจนับองค์ประชุม  สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  14  ท่าน   
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล  
 
มติทีป่ระชุม    อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 5  ญัตตินายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
    ๒๕๖๓ เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
    คอมพิวเตอร์ ( กองการศึกษา ) 

นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 นะครับ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง 
ประธานสภาเทศบาล  เมืองปัก  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
    ๒๕๖๓ เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
    คอมพิวเตอร์ ( กองการศึกษา ) เชิญท่านผู้บริหารครับ 
 
นายสุพจน์  จิระพัฒน์พงศ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลเทศบาลเมืองเมืองปัก ด้วย 
รองนายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก  มีความจำเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
    เมืองเมืองปัก เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก ในการ
    อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อต้ัง
    จ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน  ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

   หลักการ 
 
     ขอรับการอนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก ในการโอนงบประมาณ
    รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
    แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และงานระดับวัยเรียนและประถมศึกษา งบ
    ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ซึ่งมีงบประมาณรายจ่ายบาง
    รายการท่ีมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอแก่การใช้จ่ายตลอดปีและสามารถโอน
    ลดได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบงบประมาณและการบริหารงานโดยรวมของ
    เทศบาล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

    โอนเพิ่ม             จำนวน  ๕๒,๐๐๐.-  บาท 
    แผนงานการศึกษา 
    งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
    งบลงทุน 



หน้า ๒๗  

    หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)    
                จำนวน  ๑๕,๐๐๐.-  บาท 

  -เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์      
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunmction เลเซอร์ หรือ LED  สี  
    จำนวน  ๑ เครื่องๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท  เป็นรายการท่ี
    กำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
    ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  แผนงานการศึกษา 
    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
    งบลงทุน 
    หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

  ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)    
                จำนวน  ๓๗,๐๐๐.-  บาท 

  -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน  ๒๒,๐๐๐.-  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะพร้อมอุปกรณ์  จำนวน  ๑ 
    เครื่องๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท  เป็นรายการท่ีกำหนดไว้
    ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
    คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  -เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์      เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.-  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunmction เลเซอร์ หรือ LED  สี  
    จำนวน  ๑ เครื่องๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท  เป็นรายการท่ี
    กำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
    ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
   

          โอนลด               จำนวน  ๕๒,๐๐๐.-บาท 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
      งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
    งบดำเนินงาน 

  หมวดค่าใช้สอย 
  ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

   หมวดอื่นๆ 
    โครงการประเพณีงานสงกรานต์            จำนวน  ๕๒,๐๐๐  บาท 
     

  เหตุผล 
 

     เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวใช้งานมานาน มีสภาพชำรุด ไม่สะดวกใน
    การปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัวในการ
    ทำงาน เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว



หน้า ๒๘  

    เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองการศึกษา จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องขออนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

  ระเบียบ 
 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอน 
    งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ 
    ปริมาณ คุณภาพ เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
    อนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

     ดังนั้น นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
    เมืองเมืองปัก เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ต่อไป 
    ลงช่ือ นายมงคล  ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก 

นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ครับ ขอบคุณท่านผู้บริหารครับ  มีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
  
ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเพิ่มเติม 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ถ้าไม่มีผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีมติเห็นชอบ   
ประธานสภาเทศบาล  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
    ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( กองการศึกษา ) โปรดยกมือครับ 
 
นางปนัฏดา  ศรีโสภา   ตรวจนับองค์ประชุม  สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  12  ท่าน   
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล ไปเข้าห้องน้ำ 2 ท่านวีระพัฒน์ฯ และ ท่านบุญเลิศ ฯ 
 
มติทีป่ระชุม    อนุมัติเป็นเอกฉันท์   12   เสียง  
 
ระเบียบวาระที่ 6  ญัตตินายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
    เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน  
    (กองสวัสดิการสังคม) 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 นะครับ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
ประธานสภาเทศบาล  เมืองปัก  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
    เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน  
    (กองสวัสดิการสังคม)  เชิญท่านผู้บริหารครับ 
 



หน้า ๒๙  

นายสุพจน์  จิระพัฒน์พงศ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลเทศบาลเมืองเมืองปัก ด้วย 
รองนายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก  มีความจำเป็นในการเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
    เมืองเมืองปัก เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก  ในการ
    อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อต้ัง
    จ่ายรายการใหม่  เป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน  ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

  หลักการ 
     ขอรับการอนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก  ในการโอนเงิน 
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพื่อต้ังจ่ายเป็น
    รายการใหม่  ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  ซึ่งมีงบประมาณรายจ่ายบาง
    รายการท่ีมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปี  และสามารถ
    โอนลดได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณและการบริหารงานโดยรวมของ
    เทศบาล   ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

  ๑.โอนเพิ่ม     จำนวน  ๑๒,๐๐๐  บาท 
  กองสวัสดิการสังคม 
  ด้านการบริหารชุมชนและสังคม 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์  

       ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน  (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)     
        ๑. โต๊ะคอมพิวเตอร์          เป็นเงิน   ๑๒,๐๐๐.-  บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๒ ตัว ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท  
    เป็นรายการท่ีไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ังตามราคา
    ท้องถิ่นท่ีคาดว่าจะจัดหาได้ โดยโอนลดงบประมาณจากรายการต่าง  ๆ  ของ  
    กองสวัสดิการสังคม  ดังนี้ 
   

  ๑.โอนลด     จำนวน  ๑๒,๐๐๐  บาท 
  กองสวัสดิการสังคม 
  ด้านการบริหารชุมชนและสังคม 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  งบบุคลากร 
  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจำ)  
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จำนวน  ๑๒,๐๐๐  บาท 

 
    

 
 



หน้า ๓๐  

    เหตุผล 
 

     เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวใช้งานมานาน  มีสภาพชำรุด  ไม่สะดวกใน
    การปฏิบัติงาน  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัวในการ
    ทำงานเป็นการบริการประชาชนได้รวดเร็ว  และเพื่อความเป็นระเบียบ 
    เรียบร้อย  ความเหมาะสมของห้องทำงาน  โต๊ะคอมพิวเตอร์สามารถช่วยให้คุณ
    จัดวางคอมพิวเตอร์และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นไปด้วย
    สะดวก  รวดเร็วและเป็นระเบียบ  ทำให้เกิดภาพพจน์ท่ีดีเมื่อบุคคลภายนอกได้
    พบเห็น  เนื่องจากเป็นห้องกระจกใส่ท่ีเปิดโล่ง  ดังนั้นเพื่อการดำเนินการ
    ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  กองสวัสดิการสังคม  จึงมีความจำเป็นท่ี
    จะต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  

 
    ระเบียบกฎหมาย 

 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด  ๔   ข้อ  ๒๗  การโอนเงิน
    งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีทำให้ลักษณะ  
    ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจ
    อนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก  เพื่อ
    พิจารณาอนุมัติต่อไปลงช่ือนายมงคล ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก 

นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ครับ ขอบคุณท่านผู้บริหารครับ  มีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
  
ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเพิ่มเติม 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ถ้าไม่มีผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีมติเห็นชอบ   
ประธานสภาเทศบาล  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์   
    ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน  (กองสวัสดิการสังคม) โปรดยกมือครับ 
 
นางปนัฏดา  ศรีโสภา   ตรวจนับองค์ประชุม  สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  14  ท่าน   
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล  
 
มติทีป่ระชุม    อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระที่ 7  ญัตตินายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  
    ๒๕๖๓  เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    (กองช่าง) 



หน้า ๓๑  

นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7 นะครับ ญัตตินายกเทศมนตรี เมือง
ประธานสภาเทศบาล  เมืองปัก  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  
    ๒๕๖๓  เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
    (กองช่าง) เชิญท่านผู้บริหารครับ 
 
นายสุพจน์  จิระพัฒน์พงศ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลเทศบาลเมืองเมืองปัก ด้วยคณะผู้บริหาร 
รองนายกเทศมนตรี  มีความจำเป็นท่ีจะต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก  เพื่อขอรับการ
      อนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
      เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ าง ค่า
      ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  ตามหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
 

  หลักการ 
     เพื่อขอรับการอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก ในการโอนเงิน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็น
    รายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
    ส่ิงก่อสร้าง  รายละเอียดดังนี้        
            โอนเพิ่ม        จำนวน   ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
            งบประมาณกองช่าง 
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 
               งบลงทุน 
               หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
               ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

      ๑.ประเภทค่าก่อสร้างถมดินบริเวณศาลา SML ชุมชนวังใหม่  
     จำนวน   ๒๐๐,๐๐๐   บาท 

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถมดินบริเวณศาลา SML ชุมชนวังใหม่ ขนาดผิวจราจร
    กว้าง  ๑๑.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๐.๐๐  เมตร  หนา ๒.๐๐  เมตร  หรือมีพื้นท่ี
    ดำเนินการไม่น้อยกว่า  ๓๓๐.๐๐  ตารางเมตร   

               โอนลด                                      จำนวน  ๒๐๐,๐๐๐   บาท 
              งบประมาณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
               แผนงานสาธารณสุข     
               งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
       งบลงทุน 
       หมวดค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง    
               ประเภทอาคารต่างๆ 
               ค่าก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก หลังท่ี ๓   
       จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 



หน้า ๓๒  

        เหตุผล 
       สืบเนื่องจากการออกประชาคมแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
      ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก  แต่ละชุมชนได้เสนอความต้องการ
      เร่งด่วนท่ีจะให้เทศบาลเมืองเมืองปักดำเนินการเร่งด่วนในการแก้ปัญหาการใช้
      เส้นทางในการสัญจร  และลดอุบัติเหตุของชุมชน  คณะผู้บริหารจึงมีความ
      ต้องการแก้ไขปัญหาให้ตรงต่อความต้องการของแต่ละชุมชนต่อไป 
 
      ระเบียบกฎหมาย 
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
      ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  หมวด ๔  ข้อ  ๒๗  การโอนงบประมาณ
      รายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  
      คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
      สภาท้องถิ่น 

       ดังนั้น  นายกเทศมนตรี  จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก  
      เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  
      พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
      ส่ิงก่อสร้าง  ตามเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น  ต่อไป ลงช่ือ นาย
      มงคล ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก 

นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ครับ ขอบคุณท่านผู้บริหารครับ  มีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
  
ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเพิ่มเติม 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ถ้าไม่มีผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีมติเห็นชอบ   
ประธานสภาเทศบาล  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หมวด
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (กองช่าง) โปรดยกมือครับ 
 
นางปนัฏดา  ศรีโสภา   ตรวจนับองค์ประชุม  สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  14  ท่าน   
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล  
 
มติทีป่ระชุม    อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระที่ 8  ญัตตินายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  
    ๒๕๖๓  เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    (กองช่าง) 
 



หน้า ๓๓  

นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 8 นะครับ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
ประธานสภาเทศบาล  เมืองปัก  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  
    ๒๕๖๓  เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
    (กองช่าง) เชิญท่านผู้บริหารครับ 
 
นายสุพจน์  จิระพัฒน์พงศ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลเทศบาลเมืองเมืองปัก ด้วยคณะผู้บริหาร 
รองนายกเทศมนตรี  มีความจำเป็นท่ีจะต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก  เพื่อขอรับการ
      อนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
      เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่า
      ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  ตามหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
 
         หลักการ 
       เพื่อขอรับการอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก ในการโอนเงิน
      งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็น
      รายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
      ส่ิงก่อสร้าง  รายละเอียดดังนี้ 
  

               โอนเพิ่ม         จำนวน  ๒๗๘,๐๐๐  บาท 
              งบประมาณกองช่าง 
               แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 
               งบลงทุน 
               หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
               ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

          ๑.ประเภทค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขสันต์ (ข้างบ้านครูสอ) 
    ชุมชนวังดู่                                 จำนวน  ๒๗๘,๐๐๐  บาท 

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนค.ส.ล. สายสุขสันต์ (ข้างบ้านครูสอ) ชุมชนวังดู่  
    ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมี
    พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า  ๔๐๐  ตารางเมตร  

 
     โอนลด                               จำนวน  ๒๗๘,๐๐๐  บาท 

       งบประมาณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        แผนงานสาธารณสุข     
                 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
         งบลงทุน 
         หมวดค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง   
                 ประเภทอาคารต่างๆ 

           ค่าก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก หลังท่ี ๓          
        จำนวน ๒๗๘,๐๐๐  บาท 
 



หน้า ๓๔  

                  เหตุผล 
       สืบเนื่องจากการออกประชาคมแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
      ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก  แต่ละชุมชนได้เสนอความต้องการ
      เร่งด่วนท่ีจะให้เทศบาลเมืองเมืองปักดำเนินการเร่งด่วนในการแก้ปัญหาการใช้
      เส้นทางในการสัญจร  และลดอุบัติเหตุของชุมชน  คณะผู้บริหารจึงมีความ
      ต้องการแก้ไขปัญหาให้ตรงต่อความต้องการของแต่ละชุมชนต่อไป 
 
         ระเบียบกฎหมาย 
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
      ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  หมวด ๔  ข้อ  ๒๗  การโอนงบประมาณ
      รายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  
      คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
      สภาท้องถิ่น 

       ดังนั้น  นายกเทศมนตรี  จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก  
      เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  
      พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
      ส่ิงก่อสร้าง  ตามเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น  ต่อไป  ลงช่ือ นาย
      มงคล ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก 

นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ครับ ขอบคุณท่านผู้บริหารครับ  มีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
  
ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเพิ่มเติม 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ถ้าไม่มีผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีมติเห็นชอบ   
ประธานสภาเทศบาล  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หมวด
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (กองช่าง) โปรดยกมือครับ 
 
นางปนัฏดา  ศรีโสภา   ตรวจนับองค์ประชุม  สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  14  ท่าน   
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล  
 
มติทีป่ระชุม    อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระที่ 9  ญัตตินายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  
    ๒๕๖๓  เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    (กองช่าง) 
 



หน้า ๓๕  

นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 9 นะครับ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
ประธานสภาเทศบาล  เมืองปัก  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  
    ๒๕๖๓  เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
    (กองช่าง) เชิญท่านผู้บริหารครับ 
 
นายสุพจน์  จิระพัฒน์พงศ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลเทศบาลเมืองเมืองปัก ด้วยคณะผู้บริหาร 
รองนายกเทศมนตรี  มีความจำเป็นที่จะต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก  เพื่อขอรับการ
      อนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
      เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่า
      ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  ตามหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
         หลักการ 
       เพื่อขอรับการอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก ในการโอนเงิน
      งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็น
      รายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
      ส่ิงก่อสร้าง  รายละเอียดดังนี้ 
  

               โอนเพิ่ม         จำนวน  ๕๕๕,๐๐๐  บาท 
              งบประมาณกองช่าง 
               แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 
               งบลงทุน 
               หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
               ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

           ๑.ประเภทค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังหมี  ชุมชน
     วังหม ี                                  จำนวน  ๕๕๕,๐๐๐  บาท 
            - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังหมี  

    ชุมชนวังหม ี ขนาดท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ช้ัน ๓)  ขนาด  ๐.๔๐  เมตร  
    จำนวน  ๒๑๔  เมตร  บ่อพักจำนวน  ๒๔  บ่อ   

      - เทคอนกรีตคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นท่ี
    ดำเนินการไม่น้อยกว่า  ๒๓๘  ตารางเมตร 

   

     โอนลด                               จำนวน  ๕๕๕,๐๐๐  บาท 
       งบประมาณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        แผนงานสาธารณสุข     
                 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
         งบลงทุน 
         หมวดค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง   
                 ประเภทอาคารต่างๆ 

           ค่าก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก หลังท่ี ๓           
   จำนวน ๕๕๕,๐๐๐  บาท 



หน้า ๓๖  

                       เหตุผล 
       สืบเนื่องจากการออกประชาคมแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
      ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก  แต่ละชุมชนได้เสนอความต้องการ
      เร่งด่วนท่ีจะให้เทศบาลเมืองเมืองปักดำเนินการเร่งด่วนในการแก้ปัญหาการใช้
      เส้นทางในการสัญจร  และลดอุบัติเหตุของชุมชน  คณะผู้บริหารจึงมีความ
      ต้องการแก้ไขปัญหาให้ตรงต่อความต้องการของแต่ละชุมชนต่อไป 
 
         ระเบียบกฎหมาย 
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
      ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  หมวด ๔  ข้อ  ๒๗  การโอนงบประมาณ
      รายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  
      คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
      สภาท้องถิ่น 

       ดังนั้น  นายกเทศมนตรี  จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก  
      เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  
      พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
      ส่ิงก่อสร้าง  ตามเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น  ต่อไป ลงช่ือ นาย
      มงคล ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก 

นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ครับ ขอบคุณท่านผู้บริหารครับ  มีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
  
ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเพิ่มเติม 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ถ้าไม่มีผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีมติเห็นชอบ   
ประธานสภาเทศบาล  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หมวด
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (กองช่าง) โปรดยกมือครับ 
 
นางปนัฏดา  ศรีโสภา   ตรวจนับองค์ประชุม  สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  14  ท่าน   
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล  
 
มติทีป่ระชุม    อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระที่ 10  ญัตตินายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) 
 



หน้า ๓๗  

นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 10 นะครับ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
ประธานสภาเทศบาล  เมืองปัก  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  
    ๒๕๖๓  เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
    (กองช่าง) เชิญท่านผู้บริหารครับ 
 
นายสุพจน์  จิระพัฒน์พงศ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลเทศบาลเมืองเมืองปัก ด้วยคณะผู้บริหาร 
รองนายกเทศมนตรี  มีความจำเป็นที่จะต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก  เพื่อขอรับการ
      อนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
      เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่า
      ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  ตามหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
 
         หลักการ 
       เพื่อขอรับการอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก ในการโอนเงิน
      งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็น
      รายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
      ส่ิงก่อสร้าง  รายละเอียดดังนี้ 
  

               โอนเพิ่ม         จำนวน  292,๐๐๐  บาท 
              งบประมาณกองช่าง 
               แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 
               งบลงทุน 
               หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

            ๑.ประเภทค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายศิลาทอง 
   ซอย ๓/๑  ชุมชนฉัตรมงคล           จำนวน  ๒๙๒,๐๐๐  บาท 

                      - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายศิลาทอง 
   ซอย ๓/๑  ชุมชนฉัตรมงคล  ขนาดปากรางกว้าง  ๐.๕๐  เมตร  ลึกเฉล่ีย 
   ๐.๕๐  เมตร  ยาว  ๗๙  เมตร 

         โอนลด                               จำนวน  292,๐๐๐  บาท 
       งบประมาณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        แผนงานสาธารณสุข     
                 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
         งบลงทุน 
         หมวดค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง   
                 ประเภทอาคารต่างๆ 

           ค่าก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก หลังท่ี ๓           
   จำนวน 292,๐๐๐  บาท 
 
 
 



หน้า ๓๘  

                       เหตุผล 
       สืบเนื่องจากการออกประชาคมแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
      ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก  แต่ละชุมชนได้เสนอความต้องการ
      เร่งด่วนท่ีจะให้เทศบาลเมืองเมืองปักดำเนินการเร่งด่วนในการแก้ปัญหาการใช้
      เส้นทางในการสัญจร  และลดอุบัติเหตุของชุมชน  คณะผู้บริหารจึงมีความ
      ต้องการแก้ไขปัญหาให้ตรงต่อความต้องการของแต่ละชุมชนต่อไป 
 
         ระเบียบกฎหมาย 
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
      ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  หมวด ๔  ข้อ  ๒๗  การโอนงบประมาณ
      รายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  
      คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
      สภาท้องถิ่น 

       ดังนั้น  นายกเทศมนตรี  จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก  
      เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  
      พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
      ส่ิงก่อสร้าง  ตามเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น  ต่อไป ลงช่ือ นาย
      มงคล ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก 

นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ครับ ขอบคุณท่านผู้บริหารครับ  มีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
  
ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเพิ่มเติม 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ถ้าไม่มีผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีมติเห็นชอบ   
ประธานสภาเทศบาล  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หมวด
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (กองช่าง) โปรดยกมือครับ 
 
นางปนัฏดา  ศรีโสภา   ตรวจนับองค์ประชุม  สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  14  ท่าน   
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล  
 
มติทีป่ระชุม    อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระที่ 11  ญัตตินายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) 
 



หน้า ๓๙  

นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 11 นะครับ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
ประธานสภาเทศบาล  เมืองปัก  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  
    ๒๕๖๓  เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
    (กองช่าง) เชิญท่านผู้บริหารครับ 
 
นายสุพจน์  จิระพัฒน์พงศ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลเทศบาลเมืองเมืองปัก ด้วยคณะผู้บริหาร 
รองนายกเทศมนตรี  มีความจำเป็นที่จะต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก  เพื่อขอรับการ
      อนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
      เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่า
      ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  ตามหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
 
         หลักการ 
       เพื่อขอรับการอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก ในการโอนเงิน
      งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็น
      รายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
      ส่ิงก่อสร้าง  รายละเอียดดังนี้ 
  

               โอนเพิ่ม         จำนวน  182,๐๐๐  บาท 
              งบประมาณกองช่าง 
               แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 
               งบลงทุน 
               หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
       ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

            ๑.ประเภทค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไชโย ข้างบ้านผู้ใหญ่ประมวล ชุมชน
     ไชโย                                  จำนวน  ๑๘๒,๐๐๐  บาท  

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไชโย ข้างบ้านผู้ใหญ่ประมวล ชุมชน
    ไชโย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
    พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๖๒ ตารางเมตร  

 

         โอนลด                               จำนวน  182,๐๐๐  บาท 
       งบประมาณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        แผนงานสาธารณสุข     
                 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
         งบลงทุน 
         หมวดค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง   
                 ประเภทอาคารต่างๆ 

           ค่าก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก หลังท่ี ๓           
   จำนวน 182,๐๐๐  บาท 
 



หน้า ๔๐  

                       เหตุผล 
       สืบเนื่องจากการออกประชาคมแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
      ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก  แต่ละชุมชนได้เสนอความต้องการ
      เร่งด่วนท่ีจะให้เทศบาลเมืองเมืองปักดำเนินการเร่งด่วนในการแก้ปัญหาการใช้
      เส้นทางในการสัญจร  และลดอุบัติเหตุของชุมชน  คณะผู้บริหารจึงมีความ
      ต้องการแก้ไขปัญหาให้ตรงต่อความต้องการของแต่ละชุมชนต่อไป 
 
         ระเบียบกฎหมาย 
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
      ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  หมวด ๔  ข้อ  ๒๗  การโอนงบประมาณ
      รายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  
      คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
      สภาท้องถิ่น 

       ดังนั้น  นายกเทศมนตรี  จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก  
      เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  
      พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
      ส่ิงก่อสร้าง  ตามเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น  ต่อไป ลงช่ือ นาย
      มงคล ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก 

นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ครับ ขอบคุณท่านผู้บริหารครับ  มีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
  
ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเพิ่มเติม 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ถ้าไม่มีผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีมติเห็นชอบ   
ประธานสภาเทศบาล  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หมวด
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (กองช่าง) โปรดยกมือครับ 
 
นางปนัฏดา  ศรีโสภา   ตรวจนับองค์ประชุม  สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  14  ท่าน   
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล  
 
มติทีป่ระชุม    อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระที่ 12  ญัตตินายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) 
 



หน้า ๔๑  

นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 12 นะครับ ญัตตินายกเทศมนตรีเมือง
ประธานสภาเทศบาล  เมืองปัก  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  
    ๒๕๖๓  เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
    (กองช่าง) เชิญท่านผู้บริหารครับ 
 
นายสุพจน์  จิระพัฒน์พงศ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลเทศบาลเมืองเมืองปัก ด้วยคณะผู้บริหาร 
รองนายกเทศมนตรี  มีความจำเปน็ท่ีจะต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก  เพื่อขอรับการ
      อนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
      เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่า
      ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  ตามหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
 
         หลักการ 
       เพื่อขอรับการอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก ในการโอนเงิน
      งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็น
      รายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
      ส่ิงก่อสร้าง  รายละเอียดดังนี้ 
  
               โอนเพิ่ม         จำนวน  156,๐๐๐  บาท 
              งบประมาณกองช่าง 
               แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 
               งบลงทุน 
               หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
       ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

             ๑.ประเภทค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. สายฉัตรมงคล (ข้างบ้านผกก.
    อาวุธ ฉลาดปรุ) ชุมชนฉัตรมงคล             จำนวน  ๑๕๖,๐๐๐  บาท 

            -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. สายฉัตรมงคล (ข้างบ้าน
    ผกก.อาวุธ ฉลาดปรุ) ชุมชนฉัตรมงคล  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕ เมตร ยาว 
    ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตาราง
    เมตร 

 
         โอนลด                               จำนวน  156,๐๐๐  บาท 
       งบประมาณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        แผนงานสาธารณสุข     
                 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
         งบลงทุน 
         หมวดค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง   
                 ประเภทอาคารต่างๆ 

           ค่าก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก หลังท่ี ๓           
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   จำนวน 156,๐๐๐  บาท 
 

                       เหตุผล 
       สืบเนื่องจากการออกประชาคมแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
      ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก  แต่ละชุมชนได้เสนอความต้องการ
      เร่งด่วนท่ีจะให้เทศบาลเมืองเมืองปักดำเนินการเร่งด่วนในการแก้ปัญหาการใช้
      เส้นทางในการสัญจร  และลดอุบัติเหตุของชุมชน  คณะผู้บริหารจึงมีความ
      ต้องการแก้ไขปัญหาให้ตรงต่อความต้องการของแต่ละชุมชนต่อไป 
 
         ระเบียบกฎหมาย 
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
      ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  หมวด ๔  ข้อ  ๒๗  การโอนงบประมาณ
      รายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  
      คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
      สภาท้องถิ่น 
       ดังนั้น  นายกเทศมนตรี  จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก  
      เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  
      พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
      ส่ิงก่อสร้าง  ตามเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น  ต่อไป ลงช่ือ นาย
      มงคล ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก 

นายศกัด์ิชาย  สายจะโปะ  ครับ ขอบคุณท่านผู้บริหารครับ  มีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล พิเชษฐ์ ฯ ครับ  
 
นายพิเชษฐ์  คงชุบ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านเพื่อสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะ
สมาชิกสภาเทศบาล  ครับ หลายๆโครงการท่ีนำเสนอเข้ามาในส่วนของเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิว
    จราจร ค.ส.ล. บางโครงการก็มีการวางท่อหรือบางโครงการก็ไม่มี อันนี้ผม
    อยากจะนำเรียนท่านเพื่อนสมาชิกฝากไปถึงท่านคณะผู้บริหารนะครับว่าในส่วน
    ของโครงการบางโครงการท่ีมีการวางท่อระบายน้ำนั้น ผมสังเกตเห็นหลาย
    โครงการท่ีผ่านมา นะครับมีการวางท่อขนาดไดมิเตอร์แค่ส่ีสิบเซนติเมตร ผม
    อยากจะนำเสนอว่าอย่างน้อยทำไมไม่ขยายให้มันเป็นสักหกสิบเป็นอย่างน้อย 
    เพราะว่าเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน ท่ีจะมีต่อไปในอนาคต เพราะ
    ปัญหาท่ีพวกเราทราบกันดีนั้น ในชุมชนต่างๆท่ีได้รับผลกระทบในช่วงของฤดู
    น้ำท่วม ฤดูฝนตกนั้นก็คือน้ำระบายไม่ทันและผลการการน้ำท่วมนั้นก็คือท่อ
    ระบายน้ำท่ีมันเล็ก ประกอบกับมีดินโคลนตกลงไป นะครับ บางครั้งลงไปถึง
    ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของท่อเหลืออีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้น้ำไหลผ่านได้ 
    ผมก็เลยมีความคิดว่าทำไมไหนๆเราจะทำแล้วทำไมไม่วางท่อให้มันใหญ่ขึ้นไป
    สักหน่อยนึงนะครับ เพื่อท่ีจะแก้ปัญหาข้างหน้า แล้วก็ถนนบางถนนผมไม่แน่ใจ
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    นะครับเพราะว่าไม่ได้ลงไปในพื้นท่ีเหมือนอย่างโครงการนี้ท่ีบอกว่าเป็นการ
    ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. สายฉัตรมงคล ข้างบ้านผู้กำกับอาวุธ  
    ฉลาดปรุ ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าไม่มีท่อระบายน้ำ อันนี้สมาชิกในพื้นท่ีได้มีการดู
    หรือเปล่านะครับว่าถ้าเกิดมีบ้านคนหรือว่ามีส่ิงปลูกสร้างท่ีเกิดขึ้นใหม่แล้วมีท่อ
    น้ำท้ิงท่ีจะต้องไหลแล้วมันจะไหลไปไหนอะไรอย่างนี้ก็อยากจะฝากเพื่อที่จะเป็น
    การพัฒนาเทศบาลของเราให้มีความยั่งยืนและแก้ไขปัญหาเพราะหลายๆครั้ง 
    พอทำไปไม่นานเกิดปัญหาก็มารื้อ พอหมดฝนแล้วก็ทำอีกขยายท่ออีก รื้อถนน
    อีกงบประมาณก็ไม่มีจบไม่มีส้ินนะครับทำไมเราไม่วางแผนทำให้มันทีเดียวไป
    เลยหรือวางเผ่ืออนาคตข้างหน้า เพราะว่าประชากรมีแต่จะเพิ่มขึ้น บ้านเรือนมี
    แต่จะเพิ่มขึ้นอยากฝากในท่ีประชุมแห่งนี้ไว้นะครับ ขอบคุณมากครับ 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ครับขอบคุณท่านพิเชษฐ์ ฯ ครับ ยังไงก็ฝากทางท่านผู้บริหารนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล ได้รับไว้พิจารณาในส่วนท่ีท่านพิเชษฐ์ฯ ได้นำเสนอมานะครับ ขอบคุณครับ 

ครับท่านผู้บริหารครับท่านรองศักดิ์เกษม ฯ พอดีทางท่านพิเชษฐ์ ฯ ได้นำเรียน
เสนอในการวางท่อระบายน้ำจากหลายๆโครงการจากส่ีสิบเป็นเท่าไหร่นะครับ
ท่านพิเชษฐ์ ฯ ครับ  

 
นายพิเชษฐ์  คงชุบ  อย่างน้อยหกสิบ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  อย่างน้อยหกสิบการวางท่อตรงถนน ค.ส.ล. ท่ีจะสร้างครับ เด๋ียวให้ 
ประธานสภาเทศบาล ทางท่านพิเชษฐ์ ฯ ถามใหม่อีกทีก็ได้ครับ เชิญท่านพิเชษฐ์ ฯ ครับ 
 
นายพิเชษฐ์  คงชุบ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองฯ พอดีผมมีเรื่องท่ีจะนำเสนอเพื่อ 
สมาชิกสภาเทศบาล แสดงความคิดเห็นนะครับ เพื่อท่ีจะได้เป็นการพัฒนามันมีโครงการหลายๆ

โครงการท่ีมีการวางท่อระบายน้ำแล้วก็ทำถนน ค.ส.ล. แต่ว่าหลายๆโครงการ
นั้นส่วนมากจะเป็นวางท่อระบายน้ำอยู่ท่ีขนาดไดมิเตอร์ส่ีสิบเซนติเมตรเท่านั้น 
ซึ่งปัญหาน้ำท่ีมันระบายไม่ทันเกิดเนื่องจากมีดินโคลนลงไปอุดตัน บางครั้งท่อ
ไดมิเตอร์ส่ีสิบมีดินแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว น้ำจะไหลได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอง
นะครับ เวลามีฝนตกมาแรงๆนี้ก็จะเกิดปัญหา ไหนๆเราจะทำท่อโดยเฉพาะวาง
เป็นท่อ ค.ส.ล.แล้ว ทำไมเราไม่วางท่ออย่างน้อยสักหกสิบเพื่อท่ีจะเป็นการ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและก็เพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่ีจะท่วมขังได้ อัน
นี้ผมนำเรียนมาหลายครั้งมากนะครับต้ังแต่หลายปีด้วยนะครับเพราะว่าเวลามี
การทำถนนโดยเฉพาะกาวางท่อในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักของพวกเราจะวาง
ท่อเล็กมากเพราะว่าปัญหาท่ีจะเกิดท่ีเจอโดยเฉพาะบ้านผม สมัยก่อนวางท่อ
ขนาดนี้นะครับประมาณนี้แหละครับแล้วเวลาฝนตกมานี้ครับมันเกิดปัญหานะ
ครับ ถ้าถนนท่ีเราจะทำใหม่นี่ ไหนๆเราทำแล้วเราขยายท่อให้มันใหญ่ขึ้นนะ
ครับ เพื่อเป็นการป้องกันและเป็นการรองรับการขยายตัวอันนี้ผมอยากจะนำ
เรียนท่านคณะผู้บริหารได้ไปพิจารณา นะครับ เพราะว่าถ้ามันจะเพิ่ ม
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งบประมาณไปอีกนิดนึงในการซื้อท่อเพิ่มขึ้นผมคิดว่ามันไม่น่าจะมากเท่าไหร่ 
เพราะว่ามันจะได้ผล อันนี้ก็ฝากนำเรียนด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  เชิญท่านผู้บริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายศักด์ิเกษม  สัตยานุชิต  ครับเรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ตามท่าน 
รองนายกเทศมนตรี พิเชษฐ์ ฯ พูดมาผมเห็นด้วยครับ ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ทีนี้เหตุผลตรงนี้

บางทีรูปถนนท่ีใส่ส่ีสิบส่วนใหญ่จะเป็นถนนประมาณสามเมตรมีบ้านประมาณ
สองฝ่ังสิบกว่าหลังผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายช่างนี่ ประเมินจากน้ำแต่ละหลังใช้เท่าไหร่
หรือเปล่า เช่นครอบครัวนึงถ้ามีสองคนใช้น้ำประมาณคนนึงร้อยห้าสิบลิตร สอง
คนก็สามร้อยลิตรสิบหลังก็สามพันลิตรต่อวัน ประมาณสิบกว่าถังแดงก็อาจจะ
เป็นเหตุผลท่ีเหมาะสม แต่ถ้าท่อหกสิบในระยะยาวเป็นส่ิงท่ีผมคิดเหมือนท่าน
พิเชษฐ์ ฯ ขออภัยผมลืมถามกองช่างว่าทำไมไม่หกสิบเลย แต่ถ้าใจเปล่ียนแปลง
ได้งบประมาณช้าลงถ้าสภาเห็นด้วยผมก็เห็นด้วย แต่ทีนี้วันนี้เปิดประชุมสภาฯ
เข้ามาแล้วนี่ ไม่รู้มันเปล่ียนแปลงได้มั้ย ผมก็ ไม่ เข้าใจระเบียบตรงนี้  ถ้า
เปล่ียนแปลงเราต้องมาช้ีแจงงบประมาณกันเพิ่มใหม่อาจจะตัดคอนกรีตลงเพิ่ม
ท่อคอนกรีตส้ันลงแต่ว่าได้ท่อตามข้อตกลง เพราะฝ่ายบริหารตกไปเรื่องหนึ่ง 
ตอนนี้ตกเรื่องศูนย์ไอทีซึ่งของจะมาแล้วแต่ศูนย์ยังไม่มี บังเอิญว่าไปตัดงบให้ไป
อยู่ในปี 64 แต่จริงๆมันต้องทำปี 63 ตอนนี้ก็ยุ่งอยู่เลยว่าอยากให้พักเบรกสัก
สิบห้านาทีเพื่อปรึกษานอกรอบกัน 

 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเพิ่มเติมไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
  
ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเพิ่มเติม 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ถ้าไม่มีผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีมติเห็นชอบ   
ประธานสภาเทศบาล  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่หมวด
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (กองช่าง) โปรดยกมือครับ 
 
นางปนัฏดา  ศรีโสภา   ตรวจนับองค์ประชุม  สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  14  ท่าน   
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล  
 
มติทีป่ระชุม    อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  พกัการประชุมชั่วคราว  15  นาที 
ประธานสภาเทศบาล 
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เร่ิมประชุม   11.50 น. 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ต่อไปเป็นการประชุม ระเบียบวาระท่ี 13 ครับ เชิญท่านนายกฯครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายมงคล  ประยูรหงษ์   เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก  กระผมนายมงคล   
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ประยูรหงษ์  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก  ขอถอดถอนญัตติ  ต้ังแต่ระเบียบ

วาระท่ี  13  จนถึง ระเบียบวาระท่ี  27 ครับ  รวม  15  ญัตติ ครับ 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ขอเชิญท่านเลขาฯ ช้ีแจงในเรื่องของระเบียบกฎหมาย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางปนัฎดา  ศรีโสภา   ในเรื่องของการถอดถอนญัตติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2554  ข้อ  55  การถอดถอนญัตติหรือคำแปรญัตติหรือการแก้ไข
ข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปล่ียนหลักการของร่างข้อบัญญัติ  
การขอถอนช่ือจากการเป็นผู้รับรอง  หรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติ  จะ
กระทำเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้วต้องได้รับความ
ยินยอมจากท่ีประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคำแปรญัตติในช้ันคณะกรรมการแปร
ญัตติต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

     ญั ต ติ ท่ี ยั งไม่ ได้ จัดเข้ าระ เบี ยบวาระ  หรือคำแปรญั ตติ ใน ช้ัน
คณะกรรมการแปรญัตติไม่อยู่ในบังคับของวรรคหนึ่ง 

 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ขอถอดถอนญัตติ ต้ังแต่ระเบียบวาระท่ี  13   
ประธานสภาเทศบาล  จนถึง ระเบียบวาระท่ี  27 ครับ  รวม  15  ญัตติ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่าน

ใดจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับ 
 
ท่ีประชุม    ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ผม 
ประธานสภาเทศบาล  ขอมติสภาฯเลยนะครับ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยินยอมให้นายกเทศมนตรี

เมืองเมืองปัก  ถอดถอนญัตตินายกเทศมนตรี  ต้ังแต่ระเบียบวาระท่ี  13  
จนถึง ระเบียบวาระท่ี  27 ครับ  รวม  15  ญัตติ โปรดยกมือครับ 

 
นางปนัฏดา  ศรีโสภา   ตรวจนับองค์ประชุม  สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  14  ท่าน   
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล  
 



หน้า ๔๖  

มติทีป่ระชุม    ยินยอม   12   เสียง ไม่ยินยอม  2  เสียง คือ นายพิเชษฐ์  คงชุบ  
นางมัลลิกา  สัตยานุชิต 

 
ระเบียบวาระที่ 28   เร่ืองอื่นๆ 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ต่อไปเปน็ระเบียบวาระท่ี 28  นะครับ  มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมไหม 
ประธานสภาเทศบาล  ครับ ถ้าไม่มีผมขอฝากเรื่องปรับอัตราเงินเดือนท่ีนำเรียนสมาชิก 
 
นางปนัฏดา  ศรีโสภา   เรียนท่านประธานสภา ฯ ขออนุญาตช้ีแจงเรื่องอัตราค่าตอบแทนท่ี 
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกได้สอบถาม เพราะว่าตอนนี้งบประมาณอัตรารายได้ของท้องถิ่นท่ี

จัดเก็บจริงเองก็จะเป็นภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบำรุงท้องท่ี ภาษีป้ายท่ีเรา
จัดเก็บเอง เป็นตัวกำหนดอัตราค่าตอบแทนของท่านคณะผู้บริหารและท่าน
สมาชิกนะค่ะ ณ ปีงบประมาณ 2562 เราจัดเก็บเองได้เจ็ดสิบสองล้านเศษ 
แล้วในส่วนท่ีงบประมาณ ณ วันนี้ท่ีให้เจ้าหน้าท่ีนำรายได้ท่ีจัดเก็บเอง ณ วันท่ี 
21 ธันวาคม 2563 ตอนนี้เราจัดเก็บได้แค่ประมาณส่ีสิบเก้าล้านนะค่ะเราก็
จะอยู่ในอัตราท่ีห้าสิบถึงร้อยล้านท่ีจะเป็นอัตราท่ีท่านได้รับนะค่ะคือรายได้ท่ี
จัดเก็บเองห้าสิบแต่ไม่เกินร้อยล้าน ท่านประธานสภาฯ อยู่ท่ีหนึ่งหมื่นหกพันห้า
ร้อย รองประธานสภา ฯ หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อย สมาชิกสภาอยู่ท่ีหนึ่งหมื่นห้า
ร้อย ค่ะ ท่านนายกฯ ท่านเลขาฯ ท่านรองนายกฯ ท่านท่ีปรึกษาฯ ก็เหมือนเดิม
ยังอยู่เหมือนเดิมตามท่ีท่านได้รับ เพราะว่าเขาใช้ช่วงห้าสิบล้านถึงร้อยล้านค่ะ 
ท่านจะต้องได้หนึ่งร้อยหนึ่งล้านจะขึ้นไปอยู่ท่ีอัตราหนึ่ง 

 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ขอบคุณครับท่านเลขาฯ ครับ มีท่านสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเพิ่มเติม 
 
นายศักด์ิชาย  สายจะโปะ  ครับถ้าไม่มีแล้วก็ขอบคุณท่านผู้บริหารนะครับท่านเพื่อนสมาชิก นะ 
ประธานสภาเทศบาล  ครับ ท่านเลขาสภา ท่านผู้อำนวยการกองทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ

เจ้าหน้าท่ีทุกท่านนะครับ ท่ีเข้าร่วมประชุมวันนี้ ครับผม ผมขอปิดประชุมครับ
ผม 

 
 
 
 
 
 
 
 




